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(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

     पृ.शी. : अर्थसंकल्पावि सवथसाधािण चचाथ 

     मु.शी. : सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पावि 

                                 सवथसाधािण चचाथ. 

       (चचाथ पढेु सरुु......) 

उप सभापती : अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचवेि काल सन्माननीय 

सदस्य श्री.निेंद्र दिाडे ह ेऑनलेग होते.  आता तयांनी आपल्या भाषणास सरुुवात 

किावी. 

श्री.निेंद्र दिाडे : सभापती महोदया, कोिोना महामािी सनयंत्रणात आणण्यासाठी 

महासवकास आघाडी सिकािला मोठ्या प्रमाणावि उपाययोजना किाव्या लागल्या.  

माननीय मखु्यमंत्रयांनी "माझे कुटुुंब, माझी जबाबदारी" ह े अभियान अभिशय 

उत्तमप्रकािे िाबसवले.  या बिोबिच जीवन आिोग्य तपासणी असभयान दखेील 

िाबसवले.  या बिोबिच ऑक्सीजन, व्हेंटीलेटिची व्यवस्र्ा केली.  तसेच िाज्यात 

नवीन ११४ ऑक्सीजन पलांट उभे केले.  कोिोना काळात मतृयमुखुी पावलेल्या 

व्यक्तीच्या वािसांना ५० हजाि रुपये आसर्थक मदत किण्याचे ठिसवले आह.े  या 

िाज्यात महातमा फुले जीवनदायी आिोग्य योजना खाजगी रुग्णालयात दखेील सरुु 

किण्यात आली.  कोिोना काळात गिज ंना सिवभोजन र्ाळी आसण अन्नधान्याचा 

पिुवठा किण्यात आला. 

सभापती महोदया, छत्रपती िाहू महािाज संिोधन, प्रसिक्षण व मानव सवकास 

संस्र्ा म्हणजेच सािर्ीसाठी २५० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दणे्यात आला आहते.  

या बिोबिच सनयसमत पीक कजफेड किणाऱ्या िेतकऱ्यांना प्रोतसाहन म्हण न ५० 

हजाि रुपये अनदुान दणे्याची मखु्यमंत्री महोदयांनी वचनप ती केली आह.े  तसेच 

भ सवकास बँकेच्या ३४,७८८ कजथदाि िेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची 

कजथमाफी सदली आह.े  महासवकास आघाडीचे सिकाि िेतकऱ्यांच्या सहतासाठी काम  
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श्री.निेंद्र दिाडे.... 

किीत आह.े  मा.बाळासाहबे ठाकिे कृषी संिोधन कें द्रासाठी या वषीच्या 

अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन सदला आह.े 

सभापती महोदया, िोजगाि हमी योजनेंतगथत फळबाग लागवड योजनेत केळी, 

डॅ्रगन फु्रट, एव्हकॅॅडो, द्राके्ष इतयादी फळपीके आसण अन्य महत्त्वाच्या मसाला सपकांचा 

नव्याने समावेि किण्यात आला आह.े  

सभापती महोदया, गानकोकीळा लता मंगेिकि यांचे नकुतेच सनधन झाले 

आह.े  महासवकास आघाडी सिकािने भाितितन लता सदनानार् मंगेिकि 

आंतििाष्ट्रीय िासकीय संगीत महासवद्यालयाची स्र्ापना किण्याचा सनणथय घेतला 

अस न तयासाठी १०० कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े  

सभापती महोदया, महासवकास आघाडी सिकािने मलुा-मलुींसाठी िासकीय 

वससतगहृाची योजना िाबसवली.  िबिी घिकुल योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ३०० 

कोटी रुपये उपलब्धकरुन सदले आहते. तसचे मौलाना आझाद आसर्थक सवकास 

महामंडळाचे भाग भांडवल ५०० कोटी रुपयांवरुन ७०० कोटी रुपये किण्याचा सनणथय 

घेतला आह.े 

सभापती महोदया, िाज्यातील कोल्हाप ि, पंढिप ि, सिडी या तीर्थके्षत्रांचा 

सवकास किण्यासाठी अर्थसंकल्पात सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े पंढिप ि 

तीर्थक्षेत्रासाठी ७३ कोटी ८० लाख रुपयांचा सनधी उपलब्घ करुन सदला आह.े  तसेच 

सिडी येर्ील सवमानतळाच्या सवकासासाठी १५० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दणे्याचा 

सनणथय घेतला आह.े 

सभापती महोदया, स्वातंत्रयाचा अमतृ महोतसव या कायथक्रमाच्या 

आयोजनासाठी ५०० कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े  गेट वे ऑफ 

इसंडया वास्तवुि महािाष्ट्राची सांस्कृसतक वैभव दिथसवणािा मिाठी, सहदंी आसण इगं्रजी 

भाषेतील ध्वनीप्रकाि कायथक्रम किण्याचे प्रस्तासवत आह.े 
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श्री.निेंद्र दिाडे.... 

सभापती महोदया, माननीय मखु्यमंत्रयांनी मुंबईतील ५०० चौ.फुटापयंतच्या 

सदसनकांना मालमत्ता किात स ट दणे्याचा धाडसी सनणथय घेतला आह.े  सहदंहुृदयसम्राट 

सिवसेनाप्रमखु बाळासाहबे ठाकिे मध्य वैतिणा जलाियात न १०० मेगावटॅ 

वीजसनसमथती प्रकल्प केला आह.े  माननीय मंत्री श्री.आसदतयजी ठाकिे यांनी पढुाकाि 

घेऊन मुंबईतील कोस्टल िोडचे जवळजवळ ५० टक्के काम प णथतवास नेले आह.े   

सभापती महोदया, सहदंहुृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे समदृ्धी महामागाथचे काम 

प णथतवास येत आह.े  माननीय सविोधी पक्ष नेतयांनी काल सांसगतले की, या महामागाथच े

काम अज न िेंगाळलेले आह.े मी सांग  इसच्छतो की, या महामागाथचे काम वैजाप ि पयंत 

प णथ झाले अस न, मी स्वत: तया सठकाणी जाऊन आलेलो आह.े  मी या महामागाथने 

वैजाप ि येर् न औिंगाबाद येरे् केवळ ३० समसनटांत पोहोचलो.  हा महामागथ 

नागप िपयंत झालेला आह.े   

सभापती महोदया, माननीय नगि सवकास मंत्री श्री.एकनार्जी सिंद ेयांनी हाती 

घेतलेले अनेक प्रकल्प आज प णथतवास आलेले आहते.  जालना-नांदडे, नागप ि-

गोंसदया-भंडािा या मागाथचे काम सदु्धा हाती घेतले आह.े  

सभापती महोदया, मागच्या सिकािने ओबीसीच्या कल्याणकािी योजनांसाठी 

हजािो कोटी रुपये दणे्यात येतील असे सांसगतले होते. पिंत ुप्रतयक्षात मात्र काहीच 

झाले नाही. महासवकास आघाडी सिकािने या कामी आयोगाची नेमण क केली आह.े  

ओबीसी आिक्षणाच्या अनषुंगाने सनयकु्त केलेल्या आयोगाने िाज्य सिकािला 

अहवाल सादि केला.  सिकािने तया आयोगाच्या खचाथसाठी मान्यता सदली होती. 

तसेच ओबीसी आिक्षणाचे सवधेयक सदु्धा सभागहृाने संमत केले आह.े  

सभापती महोदया, िाज्यातील कायदा व सवु्यवस्र्ा आसण मसहला 

सिुसक्षततेच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास मागच्या काळात नागप ि येर्ील 

गुंडागदीच्या बाबतीत सतत वतथमानपत्रात बातम्या छाप न येत होतया. पिंत ुया वषी 

अिा प्रकािच्या बातम्या कोणतयाही पत्रात वाचावयास समळाल्या नाहीत. यावरुन 
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 सदस न येईल की, महासवकास आघाडीच ेसिकाि कायदा व सवु्यवस्र्ा िाखण्याच्या 

दृष्टीने असतिय सक्षमपण ेकाम किीत आह.े पोसलसांच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास 

दिेात आपल्या पोसलसांचा विचा नंबि आह.े माननीय गहृ मंत्री महोदयांनी ७,२३१ 

पोसलसांची भिती केली आह.े  मागच्या सिकािच्या काळात एकही भिती प्रसक्रया 

िाबसवण्यात आली नव्हती. 

सभापती महोदया, जात पडताळणी प्रमाणापत्राच्या बाबतीत सांग  इसच्छतो 

की, सनवडणकुा आसण सिक्षण सवषयक कामासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र 

दणे्याच्या प्रसक्रयेमध्ये सधुािणा किावी, अिी मी मागणी कितो.  अनेकदा सवद्यार्थयांना 

जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेवि समळत नाही.  तयामळेु इयत्ता १० सकंवा १२ वी 

नंति सवद्यार्थयांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन दणे्याची तित द किण्यात 

यावी. 

सभापती महोदया, िाज्याचे माननीय उद्योग मंत्री असतिय चांगले काम किीत 

आहते.  मी सनदिथनास आण न दतेो की, आसनगांव येर्ील हजािो उद्योगांनी गजुिात 

िाज्यात स्र्लांति केले, ही खदेाची बाब आह.े  तसेच कें द्र सिकािने एयि इसंडयाच े

कायाथलय मुंबईहून सदल्लीला स्र्लंतरित किण्याचा मोठा घाट घातला आह.े  

महािाष्ट्राची उन्नती किण्याऐवजी गजुिात सकंवा अन्य िाज्यात उद्योगधंद े नेण्याचा 

कुटील डाव कें द्र सिकािकड न केला जात अस न  तयाचा मी सनषेध कितो. 

सभापती महोदया, पाि-तापी-नमथदा नदीजोड प्रकल्पामध्ये िाज्याच्या नाि-पाि 

खोऱ्यातील १५ टीएमसी पाणी १२० सक.मी. अंतिावरुन गजुिात िाज्यात उत्तिेकडे 

वळसवण्याचा प्रयतन सरुु आह.े  वास्तसवक पाहता या प्रकल्पाच्या पाण्यावि आपल्या 

िाज्याचा आह.े  सगिणा खोऱ्यातील पाण्याचा कळवण, सटाणा, दवेळा, मालेगांव, 

नांदगांव, चांदवड, येवला आसण जळगांव या तालकु्यांना उपयोग होतो. ह ेतालकेु 

नेहमी दषु्ट्काळी असतात.  तयामळेु आपल्या िाज्याच्या हक्काचे पाणी अन्य िाज्याकडे 

वळसवता कामा नये अिी मी मागणी कितो. 
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सभापती महोदया, आमच्या गरंुुनी सांसगतलेले आह ेकी, ज्याची बैलजोडी 

चांगली तयाची िेती चांगली, ज्याचे कमथचािी चांगले तयाची संस्र्ा चांगली, ज्याची 

बायको चांगली तयाचा संसाि चांगला आसण ज्याचे मंसत्रमंडळ चांगले तयाचे सिकाि 

चांगले, एवढेच या सनसमत्ताने सांगतो. 

सभापती महोदया, आपण मला बोलण्याची संधी सदल्याबद्दल आपले 

मनापास न आभाि मानतो व माझे भाषण संपसवतो. 

जय सहदं, जय महािाष्ट्र. 

------- 

 

    नंति श्री.कांबळे..... 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) B - 6 

MSK/AKN/KTG प्रर्म श्री.बोडे 10:10 

 

 

 श्री. प्रसाद लाड (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, सन २०२२-

२०२३ च्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचेत भाग घेण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदया, सन २०२२-२०२३ चा अर्थसंकल्प महासवकास आघाडी 

सिकािने मांडलेला सतसिा अर्थसंकल्प आह.े मागच्याच न झालेल्या गोष्टींचा नव्याने 

पाढा वाचण्याच ेकाम आघाडी सिकािने केले आह ेह ेसदस न येत आह.े िेतकऱ्यांना 

५० हजाि रुपये प्रोतसाहनपि सनधी दणे्याचे २ वषे ऐकत आहोत. पिंत ुकोणतयाही 

प्रकािे िेतकऱ्यांना तसे सदले नाही, खासकरुन कोकणातील िेतकऱ्यांच्या तोंडाला 

पाने पसुण्याचे काम या महासवकास आघाडी सिकािने केले आह.े सन २०२० च्या 

अर्थसंकल्पाच्या भाषणात दखेील पीक कजथ फेडणाऱ्या िेतकऱ्यांना ५० हजाि रुपय े

दऊे, कोकणातील बागायतदािांना दीड लाख रुपये दऊे असे सांगण्यात आले. 

बांधावि जाऊन िेतकऱ्यांना पैसे दऊे अिी घोषणा माननीय मखु्यमंत्रयांनी ज्यावेळी 

ते मखु्यमंत्री नव्हते तयावेळी केली होती. कोकणाने तयांना भिभरुन सदले. कोकणात  

सनसगथ चक्रीवादळ असले, तौके्त वादळ आले, मात्र तेर्ील बागाायतदािांना एक रुपया 

दखेील न दणे्याचे काम सिकािच्या काळात किण्यात आले. िेतकऱ्यांच्या 

बाबतीतील कोणतयाही समस्यांना हात घालण्याचे काम महासवकास आघाडी 

सिकािने केले नाही. बाजािभावात होणाऱ्या बदलाने िेतकऱ्यांचे नकुसान झाले, 

तयाची सनसित व्यवस्र्ा किण्याची गिज होती. पण तया सवषयावि माननीय अर्थमंत्री 

एक चकाि िब्द दखेील बोलले नाहीत. िेतकऱ्यांच्या सवथ सपकांचा प्रश्न, 

बाजािभावाचा प्रश्न या सवथ गोष्टी तिाच ठेवण्याचे काम या सिकािने कले आह.े  

 सभापती महोदया, पीक सवमा योजनेच्या कें द्र सिकािच्या योजना जि जमत 

नसतील ति आपण आपली स्वत:ची वगेळी भ समका मांडावी ह ेदखेील सन्माननीय 

सविोधी पक्षनेते श्री. प्रवीण दिेकि यांनी साततयाने मांडले आह.े पिंत ुतयाबाबत दखेील 

कोणतीही स्पष्ट भ समका अजनुपयंत या सिकािच्या माध्यमात न माननीय 

अर्थमतं्रयांच्या भाषणात कुठेही सदसलेली नाही. कृषी संिोधनात द िदृष्टी हवी हा सवषय 

दखेील आम्ही मांडला. पिंत ु कृषी संिोधनात कोणतीही द िदृष्टी नाही. वाताविण 

बदलाचा सवषय आह.े तयामळेु िेतकऱ्यांचे नकुसान होत आह.े आज िाज्यामध्ये  
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तयाबाबत दखेील अिीच परिसस्र्ती सदस न येत आह.े एकंदरित महािाष्ट्राचा 

अर्थसंकल्प पासहला ति असे सदसते की, कागदावि मांडल्या बड्या बड्या बाता आसण 

एकमेकांना दते आहते लार्ा, अिी परिस्र्ती खिोखि िाज्यातील जनतेला पहायला 

समळत आह.े अर्थसंकल्पामध्ये काँगे्रस, िाष्ट्रवादी काँगे्रस यांना प्रचंड प्रमाणात म्हणजे 

५७ व २७ टक्के एवढा सनधी सदला. पिंत ुज्या सिकािचे नेततृव सिवसेना किीत आह,े 

तया सिवसेनाला १३ टक्क्यांची बोळवण करुन सोडण्यात आले. ही असतिय 

द:ुखदायक बाब आह.े खिे ति आज सभागहृात माननीय मंत्री श्री. आसदतयजी ठाकिे  

हवे होते. पयथटनासाठी १४०० कोटी रुपयांचा सनधी सदला. पिंत ुतयातील ८०० कोटी 

रुपयांचा सनधी बािामतीमध्ये सबबट्या पाकथ  बांधण्यासाठी सदला. मला वाटते की, 

सबबट्या पाकथ  नागप िमध्ये, चंद्रप िमध्ये व्हायला पासहजे होता. पिंत ुतो बािामतीमध्ये 

होत आह.े तयाला ८०० कोटी रुपये जात आहते.  

 सभापती महोदया, माननीय मंत्री श्री. आसदतयजी ठाकिे यांनी मुबंई व कोकण 

येरे् आम्ही पयथटन वाढव , सॅकच्या माध्यमात न िोजगाि सनमाथण करु असे सांसगतले 

होते. खिोखि ती चांगली योजना होती. माझे याबाबतीत कोणतेही दमुत नाही की, 

माननीय मंत्री श्री. आसदतयजी ठाकिे यांनी पयथटनासाठी कोकणात सवस्ताि किण्याचा 

प्रयतन केला. पण संप णथ िाज्यासाठी फक्त ६०० कोटी रुपयांचा सनधी िासहला आसण 

८०० कोटी रुपयांचा सनधी फक्त पणुे सजल्यात सदला गेला. तयामळेु हा अर्थसंकल्प 

िाज्याचा आह ेकी िाष्ट्रवादी काँग्रेसचा आह ेहा दखेील प्रश्न जनतेसमोि आह.े मी 

आवज थन एक गोष्ट सांगतो की, "मंसजल तो समल गई भटककि ही सही, लेसकन गमुिाह 

तो वो ह ैजो घि से सनकले ही नही." सिवसेनेला काहीच नाही. माननीय गहृ िाज्यमंत्री 

सभागहृाबाहिे गलेे आहते नाही ति तयांच्यासाठी ही िायिी एकदम योग्य होती.  

 सभापती महोदया, आज िाज्याची परिस्र्ती काय आह,े जनता सकती त्रासात 

आह ेह ेपहावे. कोकण, मिाठवाडा, सवदभथ बाज लाच िासहला आह.े कोकण वैधासनक 

सवकास महामंडळाची स्र्ापना  केली जाईल अिा बाता मािल्या गेल्या. पिंत ु

महािाष्ट्रातील जनतेला, कोकणाला, मुंबईला या अर्थसंकल्पात काहीच समळाले  
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श्री. प्रसाद लाड .... 

नाही. सनसितपणे कोकणातील मच्छीमाि दखेील दखेील तसाच िासहला आह.े आपण 

सभागहृात वािंवाि मागणी केली होती. आपण दखेील सवधानपरिषदचे्या फक्त 

आमदाि असताना या मागण्या केल्या होतया की, मसच्छमािांना दखेील िेतकऱ्यांचा 

दजाथ सदला पासहजे. कािण मच्छीमाि या मुंबईचा, महािाष्ट्राचा भ समप त्र आह.े 

मसच्छमािाला मुंबईचा भ समप त्र म्हणतात. मुबंई कोणाची ति मसच्छमािाची असे 

बोलले जायचे. आज येणाऱ्या सवसवध सवकास कामांमळेु मसच्छमािी हा व्यवसाय बंद 

पड  लागला आह.े िेतकऱ्यांना जिी कजथमाफी सदली जाते, िेतकऱ्यांचे जसे पीक 

कजथ माफ केले जाते तसे मसच्छमािांना दखेील कोणते तिी कजथ माफ किावे, 

मसच्छमािांना कोणता तिी सनधी द्यावा ही दखेील मागणी आम्ही साततयाने केली 

आह.े  

 सभापती महोदया, िेतकऱ्यांची ३३ हजाि कोटी रुपयांची कजथमाफी झाली.  

भ सवकास बँकेचे दखेील, ३४७८८ कजथदािांचे ९६४ कोटी रुपयांचे कजथ माफ झाले. 

एनसीडीसी अंतगथत ४५० ते ५०० कोटी रुपयांचे कजथ आह.े पिंत ुिेतकऱ्यांचे ते कजथ 

अजनुही माफ केले जात नाही ही दखेील मुंबईतील व कोकणातील िेतकऱ्यांची 

व्यर्ा आह.े  

 सभापती महोदया, ३०० कोटी रुपयांचा सडझले पितावा आह.े मला आठवत 

आह ेकी, सन्माननीय मंत्री श्री. अस्लम िेख यांनी मागच्या असधवेिनात सांसगतले 

होते की, सडझेलचा पितावा तातकाळ ज न मसहन्यात दऊे. पिंत ुअजनुपयंत ३०० कोटी 

रुपयांचा सडझलेचा पितावा दखेील सिकािने सदलेला नाही. अर्थसंकल्पातील 

आकडेवािी पासहली ति गेल्या वेळी  हा अर्थसंकल्प ४ लाख ४४ हजाि ९० कोटी 

६७ लाख रुपयांचा होता आसण आताचा अर्थसंकल्प ५ लाख ४८ हजाि ४०७ कोटी 

५२ लाख रुपयांचा आह.े जवळजवळ ११.७३ टक्क्यांची वाढ अर्थसंकल्पात झाली 

आह.े एवढी वाढ झालेली असताना दखेील मुबंईकि व कोकणातील आमची जनता 

अजनुपयंत अतपृ्तच िासहली आसण या अर्थसंकल्पाच्या फायद्यापास न द ि िासहली ह े

मी फाि सनक्ष न आपल्यासमोि मांड  इसच्छतो.  
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सभापती महोदया, या अर्थसंकल्पामध्ये अंदाजापेक्षा जवळजवळ ३२४६३ 

कोटी ७ लाख रुपयांनी म्हणजे मागच्या वषीच्या अर्थसंकल्पामध्ये ७.४८ टक्के कमी 

खचथ झालेला सनधी आह.े सभागहृात सवसवध पिुवणी मागण्यांच्या माध्यमात न पैसे 

आणले जातात. सवसवध सवकास कामांच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति सामासजक 

न्यायाचा सवषय, मसहला व बालसवकासाचा सवषय, आिोग्याचा सवषय, इति कृषी व 

संलग्न सेवांचा सवषय, सामान्य आसर्थक सेवांचा सवषय यामध्ये कुठेही हा सनधी 

वापिता आला असता पण हा दखेील वापिला गेला नाही याचे दखेील द:ुख आह.े 

माननीय सवत्तमंत्रयांनी सादि केलेल्या अर्थसंकल्पात सन २०२०-२१ मध्ये ४११४१ 

कोटी ८४ लाख रुपयांची महस ल त ट दिथसवली आह.े विील के्षत्रात ३९४३४ कोटी 

३९ हजाि रुपयांचा खचथ होणे अपेसक्षत होते. पिंत ुतो दखेील झाला नाही. ती त ट 

यामध्ये सदस न आली आह.े प्रतयेक वेळी मुंबईच्या गोष्टी सांगता. मुंबईवि ३० वष े

सिवसेनेची सत्ता होती. अर्थसंकल्पामध्ये पिमप ज्य डॉ. बाबासाहबे आबेंडकिांच्या 

स्मािकाला एक रुपयाच्या सनधीची तित द दाखसवलेली नाही, ही दखेील खदेाची बाब 

आह.े 

 सभापती महोदया, मुंबईमध्ये पिमप ज्य डॉ. बाबसाहबे आंबेडकि यांच्या 

स्मािकाला सनधी नाही. छत्रपती सिवाजी महािाजांच्या स्मािकाचा सवषय जिी 

न्यायप्रसवष्ठ असला तिी दिवषीच्या प्ररे्प्रमाणे छत्रपती सिवाजी महािाज 

स्मािकासाठी सनधीची तित द किण्यात येते. मात्र ती दखेील अर्थसंकल्पात केली नाही 

याबाबत मी खतं व्यक्त कितो. सवत्तीय महस ल वाढ असेल, कजांचा डोंगि असेल, 

पंचसतु्रीच्या नावाखाली गोड, फसवे िब्द असतील, नाकतेपणावि पांघरुन घाल न 

महासवकास आघाडीने िाज्यातील सवथ जनतेला सदिासहन किण्याचा हा अर्थसंकल्प 

आह ेह ेमला सांगताना सबलक ल खदे वाटत नाही. 

          नंति श्री. खचे .... 
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कोकणाबाबत मी सांसगतले आह,े कोल्हाप ि, सांगली, सातािा या पसिम महािाष्ट्रात 

नेहमी प ि येतो तयाबाबत कोणतीही व्यवस्र्ा बजेटमध्ये किण्यात आली नाही. काल 

सभागहृात महस ल मंत्री तसेच माननीय मंत्री श्री. अस्लम िेख यांनी सांसगतले की, 

आम्ही बंधािे बांध . याबाबत माननीय मंत्री श्री.सवजय वडेट्टीवि यांनी भाष्ट्य केले आह.े 

जे सजल्ह े प िात वाहून जातात तयामध्ये सचपळ ण,सांगली,कोल्हाप ि या िहिांसाठी 

बजेटमध्ये कोणतीही भिीव तित द किण्यात आली नाही. सीएनजीविील टॅक्स १३ 

टक्क्यांवरुन ३ टक्क्यावि आणला तयाबाबत मी अर्थमंत्री महोदयांचे मनापास न 

स्वागत कितो. पेरोल व सडझेलवि सवथसामान्य जनता जगते तयाविील कि कमी केला 

असता ति सवथसामान्य िेतकिी, कामगाि व जनतेला जी झळ पोहचते ती कमी झाली 

होती. मागील दोन वषाथपास न नागप ि येरे् असधविेन घेण्यात आले नाही. तयाची झळ 

नागप िवाससयांना पोहचली आह.े याबाबत सन्माननीय सदस्य श्री.चंद्रिेखि 

बावनकुळे ह ेसवदभाथवि बोलतील. मिाठवाडा ग्रीडचा सवषय आह,े वैधासनक सवकास 

मंडळे कोणतयाही परिसस्र्ती सरुु किणाि नाही असा मनसबुा या सिकािचा आह ेतो 

महािाष्ट्राचा द्वेष किणािा आह.े सवदभथ व मिाठवाड्यावि अन्याय किणािा अर्थसंकल्प 

आह ेह ेसांगताना मला द:ुख वाटत नाही.  

 सभापती महोदया, मागील १२० सदवसापेक्षा जास्त काळ 

एस.टी.कमथचाऱ्यांचा संप सरुु आह.े परिवहन मंत्री महोदयांना माझी सवनंती आह ेकी, 

एस.टी.च्या माध्यमात न सवथ सामान्य जनता ग्रामीण भागात न प्रवास किते. 

एस.टी.मध न जेरे् १०० रुपयात प्रवास केला जातो तेरे् खाजगी वाहनासाठी लोकांना 

४०० रुपये द्यावे लागत आहते. १२० सदवसानंति मंत्री महोदय ॲड.असनल पिब यांनी 

पढुाकाि घेतला तिी महासवकास आघाडी िासनातील ज्येष्ठ मंत्री मखु्यमंत्री 

महोदयांच्या आदिेानंति एस.टी.संप समटसवत नाही. इयत्ता १२ वीच्या पिीक्षा सरुु 

आहते. आज पास न इयत्ता १० वीच्या पिीक्षा सरुु होत आहते. या सवद्यार्थयांनी २०० 

ते ३०० रुपये रिक्षाला दऊेन पिीक्षेला जायचे काय ? असा प्रश्न ग्रामीण भागातील 

जनतेला पडलेला आह.े मंत्री महोदय ॲड.असनल पिब यांनी बैठकीत सांसगतले की,  
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या असधवेिन कालावधीत एस.टी.चा प्रश्न सनकाली काढण्यात येईल. उप सभापती 

महोदया तया बैठकीला उपसस्र्त होतया. काल हा सवषय सरुु असताना तयांनी सनदिे 

सदले होते की, असधविेन संपण्याअगोदि एस.टी.कमथचाऱ्यांच्या संपाचा सवषय 

सनकाली सनघेल. हा संप समटसवण्याबाबत मखु्यमतं्री महोदयांनी पिवानगी सदली आह.े 

अर्थमंत्री महोदयांकडे काही कािणासाठी ती फाईल र्ांबलेली आह.े तसे सनवेदन अर्थ 

िाज्यमंत्री महोदयांनी काल सभागहृात केले. ह ेअसधविेन २५ माचथला संपणाि आह े

तया अगोदि मंत्री महोदय एस.टी. कमथचाऱ्यांच्या संप मागी लावतील अिी मला 

खात्री आह.े संप समटला ति महािाष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सवथ सामान्य जनतेला 

जी झळ पोहचते ती पोहचणाि नाही व तयांच्या मनाला िांती समळेल अिी काळजी 

मंत्री महोदयांनी घ्यावी."बोले तैसा चाले तयाची वंदावी पावले" असे आपण नेहमी 

म्हणतो. पंचसतु्रीच्या नावाखाली महािाष्ट्रातील जनतेला गसृहत धरुन वेड्यात 

काढण्याचा प्रयतन सरुु आह.े अर्थसंकल्पात न पोपटपंची किण्यात आली असे मला  

वाटते. माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या सिकािच्या काळात ज्या योजना मुंबईत 

सरुु किण्यात आल्या तयामध्ये एमएमआिडीएच्या माध्यमात न २७० सकलोमीटिचा 

मेरो प्रकल्प, अंडिग्राऊंड मेरो, िो-िो प्रकल्प असेल, महानगिपासलकेसोबत एकत्र 

येऊन सीसलंक प्रकल्प असेल, नाव्हा-सिवा िायगडचा प्रकल्प असेल. सन्माननीय 

सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांची अिी मागणी होती की, मुंबईला िायगडपास न २० 

समसनटात जोडावे. सन्माननीय सदस्य व श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांची मैत्री पाहता हा 

प्रकल्प तातकाळ सरुु केला गेला. तयावेळी सिवसेना सिकािमध्ये होती. मंत्री महोदय 

ॲड.असनल पिब आपण मुंबईचे ज्येष्ठ नेते आहात. दळणवळणाचा सवषय असेल, 

पाण्याच्या टॅक्सीचा सवषय असेल, सीसलंक चा सवषय असेल. सन २०२२ मध्ये ह े

प्रकल्प कायाथसन्वत होऊन जनतेला आम्ही सप दथ किणाि होतो. पिंत ुमेरो काििेडच्या 

बालहट्टामळेु आम्ही ते करु िकलो नाही. तयाबाबत आम्ही कोणाला दोष दते नाही. 

एखादा प्रकल्प बंद पाडला ति तयाचा पयाथय द्यायला पासहजे. तयासाठी मुंबई 

महानगिपासलकेची जागा द्यायला पासहजे होती. आपण जी जागा सांसगतली ज्या 

जागेचे टायटल क्लीअि नाही. कोणतया सवषयाचा सवचाि करुन हा प्रकल्प पढेु  
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आणला आह.े याचे उत्ति महािाष्ट्रातील जनतलेा हवे आह.े मेरोच्या माध्यमात न 

लाखो लोक प्रवास किणाि होते तयांचा प्रवास २०२४ पयंत पढेु गेला आह.े 

 सभापती महोदया, मुंबई-अहमदाबाद बलेुट रेनला या सिकािने सविोध केला. 

पिंत ु मुंबई-हदै्राबाद बलेुट रेन आणण्याचा ह े सिकाि प्रयतन किीत आह.े समधृ्दी 

महामागाथला या सिकािने सविोध केला होता. आज समधृ्दी महामागाथचे श्रेय 

लाटण्यासाठी माननीय मंत्री हसेलकॉपटिने जाऊन फोटोग्राफी कितात. या समधृ्दी 

महामगाथचे श्रेय माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांना आह ेह ेसवसरुन चालणाि नाही. 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेला सवकास आपणाला लपसवता येत नाही. 

तया प्रकल्पाचे महतव तयांना द्यायचे नाही. आम्ही असे म्हणतो की, आपण महतव दऊे 

नका. पिंत ुजी कामे तयांनी केली तया माध्यमात न जनतेसमोि तयांचे नाव सवकासपरुुष 

म्हण न आले आह.े तयांनी जो सवकास केला ती कामे प णथ करुन तयांची उद्घाटने किा. 

जनतेला मासहती आह ेकी, ह ेसिकाि उद्घाटन किणािे आह.े सवकास कामे किणािे ह े

सिकाि नाही. या सिकािमध्ये भ्रष्टाचाि, अंतगथत कलह, एस.टी., िेतकिी, आिक्षण, 

मसहला अतयाचाि, मसहला बलातकाि ह ेप्रचंड सवषय गाजत आहते. िाज्याचे दोन मंत्री 

तरुगांत आहते. कोसवड काळात झालेला भ्रष्टाचाि जनतेने पासहला. कोसवड काळात 

तमु्ही जनतेला कसे धािेवि धिले ते पासहले. कें द्राने सदलेल्या सनधीत न कामे केली, 

कें द्राकड न आलेले व्हेंटीलेटि ध ळखात पडले ह ेजनतेने पासहले आह.े 

 सभापती महोदया, मंत्री महोदय ॲड.असनल पिब ह ेमखु्यमंत्री महोदयांच्या 

असतिय जवळचे आहते. माझी सवनंती आह ेकी, अर्थसंकल्पाच्या उत्तिामध्ये या सवथ 

सवषयांवि उत्तिे आली पासहजे. अर्थ िाज्यमंत्री सकंवा अर्थमंत्री उत्ति दतेील सकंवा 

माननीय मखु्यमंत्री सभागहृात हजि िासहले ति आणखी चांगले होईल. आम्ही जनतेच े

प्रश्न पोटसतडकीने मांडत आहोत, तयाची मासहती जनतेला समळाली पासहजे. 

 सभापती महोदया, छत्रपती संभाजी महािाज यांच ेस्मािक किण्यात येईल असे 

अर्थसंकल्पात नम द केले आह.े अर्थसंकल्पात नम द केल्याप्रमाणे मी सवनंती कितो 

की, छत्रपती यांचे स्मािक व्हावे ही आमची व सवथ जनतेची इच्छा आह.े मागील दोन  
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वषाथपास न सवधानसभा व सवधानपरिषदमेध्ये कें द्र सिकािकडे औिंगाबाद िहिाचे नाव 

बदल न संभाजीनगि किण्याचा प्रस्ताव सादि किायचा आह.े तो प्रस्ताव मखु्यमंत्री 

महोदयांकडे  सात सदवसात  सादि किावा अिी माझी अपेक्षा आह.े मागील तीन 

वषाथपास न स्व.वसंतिाव नाईक यांचे स्मािक व्हावे हा सवषय मी सभापतीसमोि  

साततयाने मांडत आह.े या स्मािकासाठी २० कोटी रुपयांचा सनधी दणे्यात आलेला 

आह.े कोठे मािी सिंकली ते कळत नाही, तयामळेु स्व.वसंतिाव नाईक यांचे स्मािक 

होऊ िकले नाही. ह ेस्मािक नागप िला व्हावे अिी मागणी किण्यात आली होती. 

तया स्मािकाचे काय झाले. याचे उत्ति अर्थमंत्री महोदयांनी द्यावे अिी माझी सवनंती 

आह.े स्व.सिवाजीिाव दिेमखु ह ेया सभागहृाचे सभापती साडेचाि वषे होते. तयांच े

स्मािक कोकरुडमध्ये किण्यासाठी मी २० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. 

माननीय सभापती श्री.िामिाजे नाईक सनंबाळकि यांनी ही मागणी सभागहृात मान्य 

केली होती. २० कोटी रुपयांचा सनधी सदला जाईल असे सनदिे सदले होते. 

सवधानपरिषदचे सभापती पद ज्यांनी साडेचाि वषे उपभोगले तयांच्या स्मािकाला या 

सिकािकड न सनधी सदला जात नाही, ही खतं माझ्या मनात आह.े 

        या नंति श्री.बोिले... 
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 सभापती महोदया, आपण आम्हाला न्याय द्याल अिी मला अपेक्षा आह.े मी 

सांग  इसच्छतो की, िेतकऱ्यांच्या वीज तोडणीचा िॉक दणेािा, एसटी कमथचाऱ्यांच्या 

तोंडातील घास पळसवणािा, यवुकांना बेिोजगाि किणािा, कोसवडची आकडेवािी 

लपसवणािा, आिोग्य कमथचाऱ्यांच्या भावनांिी खळेणािा, मुंबई िहिाला खोटी स्वपने 

दाखसवणािा, कोकणी माणसाला गहृीत धिणािा, असा या वषी सादि किण्यात 

आलेला अर्थसंकल्प आह.े 

  "सपते द ध डोळे समट नी जात मांजिाची,  

  मनी चोिट्याच्या का िे भीती चांदण्यांची, 

  सिवल्या हातांनी कंप का सटुावा, 

  उजेडात होते पणु्य, अंधािात पाप,  

  ज्याचे तयाचे हाती आह ेकतथव्याचे माप, 

  दषु्ट दजुथनांची कैसी घडे लोकसेवा, 

  महािाष्ट्राची जनता म्हणते उघड दाि दवेा आता उघड दाि दवेा." 

 सभापती महोदया, माननीय संसदीय कायथमंत्री ॲड.असनल पिब, माननीय 

वैद्यकीय सिक्षण मंत्री श्री.असमत दिेमखु साहबे सभागहृात उपसस्र्त आहते. 

सवधानसभचेे सविोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस जनतचेे प्रश्न, दहितवादाचे प्रश्न 

सभागहृात मांडण्याचे काम किीत आहते. तयांनी सभागहृात सीडी दखेील सादि 

केलेली आह.े दाऊद इब्राहीम केवळ गुंड नाही ति तो इटंिनॅिनल दहितवादी आह.े 

सवधानसभचेे माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस यांनी दाऊद इब्राहीम 

यांची पोलखोल किण्याचे काम केलेले आह.े मखु्यमंत्री महोदयांनी सवधानसभचे े

माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्रजी फडणवीस यांच्या संिक्षणाबाबत आढावा घेऊन 

तयांच्या संिक्षणात वाढ किावी, अिी माझी सभागहृाला सवनंती आह.े  
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सभापती महोदया, आपण मला बोलण्याची संधी सदली तयाबद्दल मी आपले 

आभाि मान न माझे दोन िब्द संपसवतो.  

--------- 

  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) D - 17 

GRB/AKN/KTG प्रर्म श्री.खचे 10:30 

 

 

 श्री.असभजीत वंजािी (नागप ि सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदया, आपण 

मला सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पावि बोलण्याची पिवानगी सदली तयाबद्दल मी 

सवथप्रर्म आपले आभाि मानतो.  

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड यांनी अर्थसंकल्पावि 

बोलताना कसवता म्हण न दाखसवली. सन्माननीय सदस्य श्री.निेंद्र दिाडे यांनी दखेील 

अर्थसंकल्पाला समपथक अिी कसवता सादि केली. पिंत ुतयावेळी अनेक सन्माननीय 

सदस्यांच ेतयांनी सादि केलेल्या कसवतेकडे लक्ष नव्हते. तयामळेु मी ती कसवता पनु्हा 

वाच न दाखसवतो. 

  "ज्याची बैलजोडी चांगली तयाचे िेत चांगले, 

ज्याचे कमथचािी चांगले तयाची संस्र्ा चांगली, 

ज्याची बायको चांगली तयाचा संसाि चांगला, 

ज्याचे मंसत्रमडंळ चांगले तयाचे सिकाि चांगले." 

 सभापती महोदया, सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण 

चचेत सहभागी होताना मला असतिय आनंद होत आह.े मागील ३ वषाथत िाज्याने 

वेगवेगळ्या के्षत्रात असतिय चांगली प्रगती केलेली आह.े माननीय श्री.सधुीि 

मनुगंटीवाि साहबे सन २०१९ मध्ये िाज्याचे सवत्तमंत्री होते. तयावेळी तयांनी सादि 

केलेला अर्थसंकल्प आसण तयानंति सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये 

माननीय सवत्तमंत्री श्री.असजत पवाि साहबेांनी सादि केलेल्या अर्थसंकल्पाची तलुना 

केली असता असे सदस न येरे् की, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट, टोटल एक्सपेंसडचि, 

टोटल िेव्हने्य  रिससट, सकंवा िेव्हने्य  डेसफससट या सवथ तलुनेत यावषी सादि किण्यात 

आलेला अर्थसंकल्प असतिय चांगला आह.े यावषी सादि केलेला अर्थसंकल्प 

िाज्यातील १२.५ कोटी जनतेला न्याय दणेािा आह.े सवत्तमंत्री महोदयांनी या 

अर्थसंकल्पाच्या माध्यमात न सवथ घटकातील लोकांना न्याय दणे्याचे काम केलेले 
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आह.े यवुक, क्रीडा, मसहला, सिष्ट्यवतृ्ती, सिक्षण के्षत्र, आिोग्य क्षेत्राला न्याय दणे्याचे 

काम या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमात न किण्यात आले आह.े तयामळेु मी िासनाच े

असभनंदन कितो.  

 सभापती महोदया, सन २००५ मध्ये Maharashtra Fiscal 

Responsibility and Budget Management Act लाग  किण्यात आला होता. 

िाज्याची आसर्थक पॉसलसी किी असली पासहजे, सवत्त आयोग, कें द्र िासनाच्या 

वतीने जो सनदिेांक येतो, जी पॉसलसी ठिसवली जाते तया माध्यमात न िाज्यात सकती 

प्रकािचा िेव्हने्य  डेसफससट असला पासहजे, सकती सफस्कल डेसफससट असला पासहजे 

या संदभाथत मागथदिथक स चना केल्या जातात. सवत्तमंत्री महोदयांनी तया मागथदिथक 

स चनांचे पालन करुन असतिय चांगला अर्थसंकल्प सादि केलेला आह.े आपण सन 

२०२२-२३ मध्ये सिक्षण के्षत्रात इति िाज्यांच्या तलुनेत १६.३ टक्के एक ण 

एक्सपेंसडचि मांडलेले आह.े आिोग्य के्षत्रात ४.६ टक्के, ॲग्रीकल्चि सेक्टि ६ टक्के, 

रुिल डेव्हलपमेंट सेक्टि ४.६ टक्के, पोलीस सवभागासाठी ५ टक्के आसण िोड व 

सब्रजेससाठी ५.७ टक्के अिा प्रकािे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमात न पॉसलसी जाहीि 

किण्यात आलेली आह.े िाज्याला अतयंत चांगल्या पद्धीने इकॉनॉमी एस्कलेट  किता 

येईल याचे सदु्धा अर्थसंकल्पाच्या माध्यमात न सनयोजन किण्यात आले आह.े 

सीएनजीवि १३.५ टक्के व्हटॅ कि लाग  होता. आता तो ३.५ टक्के किण्यात आलेला 

आह.े तयामळेु सवथ सामान्य लोकांना सदलासा समळेल. आपण अर्थसंकल्पाच्या 

माध्यमात न सवकासाची पंचसतु्री आतमसात केलेली आह.े तया माध्यमात न 

ॲग्रीकल्चि, हले्र्, यमुन रिसोसेस, रॉन्सपोटथ, इडंस्री अिा सवथ के्षत्रात भिीव 

कामसगिी किण्याचे काम अर्थसंकल्पाच्या माध्यमात न होणाि आह.े िासनाने 

िाज्यातील जवळपास २० लाख िेतकऱ्यांना ५० हजाि रुपये अनदुान दणे्याचे जाहीि 

केले होते. आपण अर्थसंकल्पाच्या माध्यमात न त ेअनदुान दणे्याचे सनसित केले आह,े 

ही अतयंत चांगली गोष्टी आह.े कें द्र िासनाकड न जे सनदिे प्राप्त झालेले आहते तया 
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सनदिेांचे पालन करुन अर्थसंकल्पाच्या माध्यमात न सवथ सामान्य जनतेला आणखी 

किा पद्धतीने भिीव मदत किता येईल यासाठी प्रयतन किण्यात आलेला आह.े मला 

या सनसमत्ताने काही स चना किावयाच्या आहते. माझी सवनंती आह ेकी, १५ व्या सवत्त 

आयोगाच्या सनदिेाप्रमाणे आसण जे पॅिासमटसथ आहते तयाप्रमाणे आिोग्य क्षेत्रात ८ 

टक्क्यापेक्षा जास्त एक्सपेंसडचि किण्याची आवश्यकता होती. आपण सन २०२२-

२३ च्या अर्थसंकल्पात ४.७ टक्के एक्सपेंसडचि दाखसवलेला आह.े माझी सवनंती 

आह ेकी, आपण ज्यावळेी सधुािीत अंदाजपत्रक तयाि किाल तयावेळी यामध्ये वाढ 

करुन ते ८ टक्क्यापेक्षा असधक किण्यात यावे. मागील २ वषाथत संप णथ जगात कोिोना 

महामािी पसिली होती. आिोग्य सवभागाने व वैद्यकीय सिक्षण सवभागाने कोिोना 

महामािीची परिसस्र्ती अतयंत चांगल्या प्रकािे हाताळली. कोिोना काळात आिोग्य 

ससुवधांवि मोठ्या प्रमाणावि खचथ झालेला आह.े भसवष्ट्यात आिोग्य ससुवधा असधक 

बळकट किण्याची आवश्यकता आह.े कोिोना सािख्या महामािीला सामोिे जाताना 

सवथ सामान्य जनतेला कमीत कमी पैिात दजेदाि आिोग्य ससुवधा समळाल्या पासहजेत 

यासाठी आिोग्यावि ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त खचथ किण्याची आवश्यकता आह.े  

 सभापती महोदया, िाज्य मागील १० वषाथत सवत्त व सनयोजनाच्या बाबतीत 

िेव्हने्य  सिपलस नाही. या संदभाथत जे पॅिासमटसथ आहते तयांचा आणखी अभ्यास करुन 

आपले िाज्य कनाथटक िाज्याच्या तलुनेत सिपलस असले पासहजे यासाठी आपल्याला 

प्रयतन किावयाचा आह.े सन २०१७ मध्ये दिेात जीएसटी लाग  झाला. जीएसटी लाग  

झाल्यानंति प्रतयेक िाज्याता ५ वषे कॉम्पेन्सेिन ग्रँट दणे्यात आली. ते ५ वषे सदनांक 

३० ज न २०२२ िोजी प णथ होणाि असल्यामळेु कें द्र िासनाकड न समळणािी 

कॉम् पेन्सेिन गँ्रट बंद होणाि आह.े तयामळेु तो भाि आपल्या िेव्हने्य  रिससटवि पडणाि 

आह.े तयामळेु िाज्याला िेव्हने्य  वाढसवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावि कसित किावी 

लागणाि आह.े िाज्याला तो आसर्थक भाि कसा पेलता येईल याबाबत देखील 

आपल्याला सवचाि किावा लागणाि आह.े आपण वेगवेगळ्या प्रकािच्या ससव्हथसेस, 
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सॅलिीच्या माध्यमात न फी घेतो, फाईन घेतो. आपल्याला तया माध्यमात न मोठ्या 

प्रमाणावि नॉन टॅक्स िेव्हने्य  कलेक्ट किावा लागणाि आह.े जीएसटी कॉम्पेन्सेिन गँ्रट 

बंद झाल्यानंति िाज्य िासनाला िेव्हने्य ची कमतिता भासता कामा नये या 

दृसष्टकोनात न आपल्याला प्रयतन किावा लागणाि आह.े माननीय सवत्तमंत्री श्री.असजत 

पवाि साहबे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमात न तो प्रयतन कितील असा मला प णथ सवश्वास 

आह.े िाज्याला सन २०२०-२१ मध्ये कें द्र िासनाकड न जीएसटी कॉम्पेन्सेिन 

ग्रॅटच्या अगेन्स्ट ६७०० कोटी रुपये घ्यावयाचे आहते. तसेच, ज न २०२३ पयंत कें द्र 

िासनाकड न जीएसटी कॉम्पेन्सेिन गॅ्रटच्या अगेन्स्ट जवळपास ३५ हजाि कोटी रुपय े

घ्यावयाचे आहते. कें द्र िासनाने िाज्याला तो सनधी लवकिात लवकि उपलब्ध करुन 

द्यावा. जेणे करुन िाज्य िासनाला तया माध्यमात न िाज्याची अर्थव्यवस्र्ा आणखी 

बळकट किण्याचा प्रयतन किता येईल. कें द्र िासनाने सन २०१७ मध्ये जीएसटी पॅटनथ 

लाग  केल्यानंति िाज्याला समळणाऱ्या महसलुी जमेमध्ये आणखी वाढ व्हावयास 

पासहजे होती. मागील ५ वषाथप वी िाज्यात जो व्हटॅ व ससव्हथस टॅक्स गोळा केला जाता 

होता तयाचा कॉन्टम मोठा होता. पिंत ुसन २०१७ मध्ये जीएसटी लाग  केल्यानंति 

मागील ५ वषाथत आपण तेर्पयंत पोहोचलो नाही, ह ेददुवैाने सांगावेसे वाटते. म्हण न 

येणाऱ्या काळात जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये बदल किावयाचा की काय अिा प्रकािचा 

प्रयतन कें द्र िासनाच्या मान्यतेने आपल्याला किावा लागणाि आह.े माननीय सवत्तमंत्री 

श्री.असजत पवाि साहबेांनी असतिय चांगला अर्थसंकल्प सादि केलेला आह े

तयाबद्दल मी तयांचे असभनंदन कितो.  

        यानंति श्री.सांगळे....... 
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पिंत ु या अर्थसंकल्पामध्ये काही त्रटुी आहते. तसेच आमच्या तयासंबंधी काही 

मागण्या आहते. िासनाने तयाची दखल घेतली पासहजे. अर्थसंकल्पामध्ये गं्रर्ालय 

अनदुाकरिता १२२ कोटी रुपयांची तित द किण्यात आली आह.े पिंत ुसन २०२०-

२१ मधील तयाबाबतचे ४६ कोटी रुपयांचे र्कीत अनदुान िासहलेले आह.े ते अद्याप 

समळालेले नाही. माझी सदनाच्या माध्यमात न िासनाला सवनंती आह ेकी, गं्रर्ालय 

अनदुानाकरिता किण्यात आलेल्या १२२ कोटी रुपयांच्या तितदुीमध्ये वाढ किण्याची 

गिज आह.े आपल्या िाज्यातील सवसवध तालकु्यांमध्ये १२ हजािांपेक्षा जास्त गं्रर्ालये 

आहते. माझा सवभाग असलेल्या नागप िमध्ये ११४७ पेक्षा जास्त गं्रर्ालये आहते. या 

गं्रर्ालयांची अवस्र्ा असतिय वाईट झाली आह.े प्रश्नोत्तिाच्या तासाच्या वेळी मी 

याबाबत माझी भ समका सदनामध्ये मांडली होती. माझी िासनाला सवनंती आह ेकी, 

िासनाने गं्रर्ालय अनदुानाकरिता येणाऱ्या अंदाजपत्रकामध्ये १२२ कोटी रुपयांवरुन 

१६८ कोटी रुपयांपयंत वाढ किावी.  

 सभापती महोदया, मिाठी भवनासंबंधी उल्लेख किण्यात आला आह.े मिाठी 

भवन ही काळाची गिज आह.े मिाठी भाषचेे संवधथन किण्याची गिज आह.े तयात 

सवदभथ, मिाठवाडा, उत्ति महािाष्ट्र सकंवा खानदिे असो, या सवथ भागांमध्ये मिाठीच े

उपकें द्र सरुु किायची आहते. पिंत ुतयाकरिता किण्यात आलेली ५० कोटी रुपयांची 

तित द पिेुिी नाही. श्री.श्रीपाद जोिी सल्लागाि ससमतीच ेअध्यक्ष होत.े तयांनी ५ 

वषांप वी मिाठी भवनासाठी १०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. अिा 

परिसस्र्तीत ५ वषांनंति मिाठी भवनासाठी िासनाने फक्त ५२ कोटी रुपयांची तित द 

केली आह.े ही तित द अतयल्प आह.े येणाऱ्या काळात तया तितदुीमध्ये वाढ 

किण्याची गिज आह.े  

 सभापती महोदया, सवदभाथत १,३४,४३१ हके्टि ससंचन क्षमता असणािा 

गोसीखदुथचा िाष्ट्रीय प्रकल्प आह.े हा प्रकल्प सचम ि लोकसभा मतदािसंघात आह.े 

तत्तकालीन लोकसभा सदस्य श्री.सवलास मतु्तेमवाि आमचे नेते होते. सन १९९८ मध्ये 

स्व.िाजीव गांधी यांच्या हस्ते सदि प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले होते. तेव्हा सदि  
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श्री.असभजीत वंजािी.... 

प्रकल्पाची म ळ सकंमत फक्त ३७२ कोटी रुपये इतकी होती. पिंत ु िासनाची तया 

प्रकल्पासाठी उदासीनता असल्यामळेु तो प्रकल्प अद्याप प णथ होऊ िकला नाही. सन 

२०२१ मध्ये सदि प्रकल्पासाठी १८ हजाि कोटी रुपयांची सधुारित प्रिासकीय 

मान्यता दणे्यात आली. सदि प्रकल्पाकरिता िाज्याच्या अर्थसंकल्पात ८५४ कोटी 

रुपयांची तित द केलेली आह.े ती तित द अपिुी आह.े सदि प्रकल्प सडसेंबि, २०२३ 

पयंत प णथ किायचा असल्यास तयाकरिता िासनाला दीड हजाि कोटी रुपयांचा सनधी 

द्यावा लागणाि आह.े माझी माननीय सवत्त मंत्रयांना सवनंती आह ेकी, येतया पिुवणी 

मागण्यांमध्ये सदि सनधीची तित द किावी. गोसीखदुथ प्रकल्पामध्ये पनुवथसनाचे प्रश्न 

तसेच बॅक वॉटिमळेु काही गावांना साततयाने होणािा त्रास आज दखेील कायम आह.े 

तयामळेु गोसीखदुथ प्रकल्प प णथ होण्यासाठी िासनाने दीड हजाि कोटी रुपयांची तित द 

किण्यासंबंधी मी सदनाच्या वतीने िासनाकडे मागणी किीत आह.े  

 सभापती महोदया, अनेक प्रकािच्या प्रकािच्या सिक्षण संस्र्ा, सवद्यापीठे 

आसण कृषी सवद्यापीठांकरिता िासनाने ५०-५० कोटी रुपयांचे अनदुान जाहीि केले 

आह.े माझी या सनसमत्ताने सवनंती आह े की, िाष्ट्रसंत तकुडोजी महािाज नागप ि 

सवद्यापीठाला पढुील वषी १०० वषे प णथ होत आहते. मी आमदाि झाल्यानंति माननीय 

उप मखु्यमंत्री श्री.असजत पवाि नागप िला आल्यानंति मी तयांच्याकडे मागणी केली 

होती की, सवद्यापीठाला १०० वषे प णथ होण्याच्या सनसमत्ताने सदनांक ४ ऑगस्ट, 

२०२२ ते ५ ऑगस्ट, २०२३ या काळात सवसवध कायथक्रम केले जाणाि आहते. 

िासनाने तयाकरिता िाष्ट्रसंत तकुडोजी महािाज नागप ि सवद्यापीठाला चांगले पॅकेज 

द्यावे म्हण न मी १०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. नागप ि येर्ील सवभागीय 

आयकु्त कायाथलयामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये मी माननीय उप मखु्यमंत्री श्री.असजत 

पवाि तयांच्याकडे सदलेल्या पत्रावि ५० कोटी रुपयांचे एंडॉसथमेंट सदले होते. मी या 

सनसमत्ताने माननीय उप मखु्यमंत्री श्री.असजत पवाि यांचे असभनंदन कितो. तसेच 

उवथरित असलेले ५० कोटी असे एक ण १०० कोटी रुपयांची तित द अर्थसंकल्पात 

केल्याचे सदस न आले नाही. तयामळेु िासनाने येणाऱ्या सधुारित अंदाजपत्रकात १००  
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श्री.असभजीत वंजािी.... 

कोटी रुपयांची तित द किावी अिी मी सवनंती कितो. आपण एलआयटीसािख्या 

संस्रे्ला १० कोटी रुपये सदले मी तयाबद्दल आपले असभनंदन कितो.  

 सभापती महोदया, नागप ि िहिातील िासकीय वदै्यकीय महासवद्यालय आसण 

रुग्णालयाला ७५ वषे प णथ होत आहते. माननीय श्री.असमत दिेमखु िाज्याचे मंत्री 

आहते. ते सदनात उपसस्र्त आहते. मी याबाबत मागील पावसाळी असधवेिनामध्ये 

दखेील मागणी केली होती की, नागप ि िहिातील िासकीय वैद्यकीय महासवद्यालय 

आसण रुग्णालयाला ७५ वषे प णथ होत आहते. छत्तीसगड, मध्य प्रदिे व आज बाज च्या 

िाज्यातील रुग्ण तेरे् मोठया प्रमाणात वैद्यकीय उपचाि घेण्यासाठी येत असतात. अिा 

प्रकािे मध्य भाितातील चांगले नावाजलेले सदि रुग्णालय आह.े तेरे् आणखी 

चांगल्या प्रकािे सवद्यार्ी आसण रुग्णांची सोय व्हावी आसण तयास ७५ वषे प णथ होत 

असल्यामळेु अमतृ महोतसवी कायथक्रमासाठी सवसवध प्रकािचे पॅकेजेस मासगतले 

आहते. आम्ही तयाकरिता ५०० कोटी रुपयांची मागणी केली आह.े सवद्यार्थयांना  

कन्व्हेंन्िन सेंटिकरिता मोठी इमाित बांधायची आह.े तसेच वातानकुुसलत 

वससतगहृासाठी दोन वगेळया इमािती बांधायच्या आहते. संप णथ परिसिामध्ये 

सीसीटीव्ही कॅमिे बसवायचे आहते. तसेच सवसवध प्रकािे सासहतय व मिीनिी उपलब्ध 

करुन रुग्णांना कमी दिामध्ये जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकािे वैद्यकीय उपचाि कसे 

घेता येतील असा आम्हाला प्रयतन आह.े  म्हण न मी या सनसमत्ताने केलेली मागणी 

िासनाने मंज ि किावी अिी मी आपल्या माफथ त मंत्री महोदयांना सवनंती कितो.  

 सभापती महोदया, िाज्यात िासनाकड न इफं्रास्टक्चि तसेच अनेक 

सजल्हासधकािी कायाथलयांच्या नतुनीकिणासाठी किोडो रुपये खचथ केले जातात. 

अर्थसंकल्पामध्ये मसहला व बालभवनकरिता तित द केलेली आह.े माझी सदनाला 

सवनंती आह े की, अर्थसंकल्पावि चचाथ किीत असताना िाज्यातील प्रतयेक 

मखु्यालयामध्ये सकमान एक पदवीधि भवन बांधले पासहजे. अर्थसंकल्पामध्ये 

पदवीधिांकडे ज्याप्रमाण ेलक्ष द्यावयास पासहजे होते तसा कें द्रसबंद ुअर्थसंकल्पात न 

सदस न येत नाही. िाज्यातील सवथ पदवीधिांना न्याय समळव न दणे्यासाठी िासनाने वन  
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श्री.असभजीत वंजािी.... 

स्टॉप सोल्यिुन केले पासहजे. तयांच्या स्वयंिोजगािाकरिता कायथिाळा, करियि 

कौसन्ससलंग, पोस्ट गॅ्रज्यएुिन, अद्ययावत सडजीटली लायब्रिी अिा सवसवध 

कामांसाठी िासकीय जमीन उपलब्ध करुन दऊेन िाज्यामध्ये पदवीधि भवन सरुु 

किावे अिी माझी मागणी आह.े आमच्या सवदभाथतील स्वगीय डॉ.श्रीकांत सजचकाि 

साहबे यांनी असतिय लहान वयामध्ये सवदभथ आसण महािाष्ट्रात िाजकािणामध्ये मोठी 

छाप पाडली होती. आम्हाला डॉ.श्रीकांत सजचकाि साहबे यांच्या रुपाने अतयंत 

सवद्यासवभ सषत व्यक्तीमत्त्व बघण्यास समळाले. तयांनी महािाष्ट्रात केलेल्या कायाथचा 

उजाळा आसण तयांची आठवण पढुील सपढीला होत िहावी याकरिता स्वगीय 

डॉ.श्रीकांत सजचकाि यांच्या नावाने पदवीधि भवन सनमाथण किावे अिी माझी सवनंती 

आह.े  

 सभापती महोदया, िाज्यातील एमबीबीएस व आयवुेसदक डॉक्टिांना सातवा 

वेतन आयोग व तयाचे अलाऊन्सेस समळणे असतील, समाज कायथ, महासवद्यालय े

असतील, अकृषी सवद्यापीठांच्या सिक्षकेति कमथचाऱ्यांचे काही  प्रश्न असतील असे 

सवथ प्रश्न आपण सोडवले पासहजेत. िासनाने यासाठी पढुाकाि घ्यावा अिी मी सवनंती 

कितो व माझे मनोगत प णथ कितो, धन्यवाद.  

 जय सहदं ! 

     --------- 
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शेतकऱयाांना नकुसान भरपाई देण्यासांबांधी पॉई ांट ऑफ इन्फॉमेशन 

 श्री.बाळािाम पाटील : सभापती महोदया, माझा पॉईटं ऑफ इन्फॉमेिन आह.े  

तळोजा ॲडीिनल अबंिनार् एमआयडीसीला जोडण्यासाठी एमआयडीसीने २८ 

वषांप वी तेर्ील िेतकऱ्यांच्या जसमनी बळकाव न िस्ता आसण पाईपलाईनची काम े

केली. २८ वषांपास न िेतकऱ्यांना नकुसान भिपाई दणे्यासाठी असलेले उत्तिदासयतव 

िासनाने पाळलेले नाही.  मी या संदभाथत लक्षवेधी स चनेच्या माध्यमात न हा प्रश्न 

उसपस्र्त केला होता. तयावेळी उद्योग मंत्री यांनी मला तयाबाबत आश्वासन सदले होते. 

आता िेतकिी उपोषणाला बसलेले आहते. िेतकऱ्यांना नकुसान भिपाई दणे्याबाबत 

िासनाने आश्वस्त केले होते. पिंत ुकालपास न सांप्रदाय के्षत्रातील भगवान महािाज 

पाटील व तयांचे इति सहकािी िेतकिी कालपास न उपोषणाला बसलेले आहते.  

 सभापती महोदया, माझी या सनसमत्ताने सवनंती आह ेकी, िेतकऱ्यांचा २८ 

वषांपास न प्रलंसबत असलेला भ संपादनाचा हक्क तयांना समळव न दणे्याच्या दृष्टीने 

आपण िासनाला सनदिे द्यावेत.  

 उप सभापती : ठीक आह.े   

     ---------- 
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  पृ.शी.: अर्थसंकल्पावि सवथसाधािण चचाथ  

  मु.शी.: सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पावि सवथसाधािण चचाथ 

        ( चचाथ पढेु  सरुु... 

  

 श्री.िामिाव पाटील (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, सन 

२०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचेमध्ये मी माझे सवचाि 

मांडण्यासाठी उभा आह.े  

 सभापती महोदया, आपण मला सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पाविील 

सवथसाधािण चचेमध्य ेबोलण्याची संधी सदली मी तयाबद्दल आपला आभािी आह.े 

काल सदनामध्ये माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि यांनी अर्थसंकल्पावि 

सखोल आकडेवािीसह आपले मनोगत व्यक्त केलेले आह.े मी तयांच्यािी प णथत: 

सहमत आह.े मी मिाठवाडा येर्ील नांदडे सजल्हयातील नायगाव तालकु्यातील िाज ळ 

या लहान गावात न येतो. सदनांक १७ सपटेंबि, २०२२ ते १७ सपटेंबि, २०२३ या 

काळात मिाठवाडा मकु्ती संग्राम सदनासनसमत्त अमतृ महोतसव साजिा केला जाणाि 

आह.े पिंत ु तयाकरिता अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही तित द किण्यात आलेली नाही 

सकंवा तयाबाबत साधा उल्लेख दखेील किण्यात आला नाही. उलट २ वषांच्या 

काळात संभाजी नगिला मंसत्रमंडळाची बैठक दखेील झाली नाही. हीच परिसस्र्ती 

नागप िला असधवेिन घणे्यासंबंधी झाली आह.े एका बाज ला अर्थसंकल्पात नवीन 

वीज जोडणीसाठी तित द केली जाते. दसुिीकडे सरुु असलेला वीज पिुवठा वीज 

तोडणी करुन बंद केला जातो.  

        यानंति श्री.गागिे.... 
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काल आमच्या नांदडे सजल्हयातील लोहा तालकु्यातील सहिापिुी तांडा, सखरु तांडा, 

रुपला तांडा, दवेळा तांडा व इति तांडा व गावात वीज कनेक्िन तोडण्याची मोसहम 

चाल  आह.े तयाची खात्री संबंसधत असधकाऱ्यांकड न मी व सन्माननीय सदस्य 

श्री.सनलय नाईक यांनी कालच करुन घेतली आह.े आमच्या नांदडे सजल्हयाच्या भाग 

तेलंगणा व कनाथटकच्या दोन्ही सीमा भागाला जोडला गेलेला आह.े या भागात 

दळणवळण व्यवस्र्ा म्हणावी तेवढी चांगली नाही. दिेाची जीवनवासहनी असलेला 

िेल्वमागथही नाही. मात्र २०१५ मध्ये िेल्वे मंत्रालयाने दसक्षण मध्य िेल्व ेससकंदिाबाद 

माफथ त सबदि दगेल ि नांदडे अिा लोहमागथ सवके्षणाचे आदिे सदले आहते. तयाचे 

संप णथ सवेक्षण होऊन सन २०१८-२०१९ च्या काळात अहवाल सादि झाला आह.े 

सध्या सबदि नांदडे िेल्व ेअस न याचा मागथ सबदि उदगीि पिळी पिभणी नांदडे असा 

अस न ३०० सकलोमीटिचा आह.े नवीन सवेक्षण केलेला मागथ सबदि, हाणगेाव, निसी, 

नायगाव असा मागथ १५५ सकलोमीटिचा आह.े याचा एक ण खचथ २३५४ कोटी २० 

लक्ष रुपये अस न तो प्रस्ताव िेल्वे बोडथ सदल्ली यांच्याकडे सादि झालेला आह.े कें द्र 

सिकािने नवीन सबदि नांदडे लोहमागाथस तांसत्रक मान्यता सदली आह े व याचा 

आिओआि + १.५७ असा आह.े हा प्रकल्प महािाष्ट्र व कनाथटक िाज्याला जोडणािा 

आह.े तयामळेु िेल्वे मंत्रालयाने दोन्ही िाज्य सिकािला सहभागी होण्यासाठी तया 

िाज्यांच्या मखु्य ससचवांना सदनांक ६.८.२०२१ िोजी पत्र सदले आह,े तयामध्ये 

होणाऱ्या खचाथचा ५० टक्के वाटा  व जमीन उपलब्ध करुन दणे्याबाबत उल्लेख आह.े 

पण आजपयथत  महािाष्ट्र सिकािने तयास होकाि सदला नाही. याबाबत अर्थसंकल्पात 

कोणतीही तित द  नाही. िाज्य सिकािने मागास असलेल्या तलंेगणा, कनाथटकच्या 

सीमा भागाचा कोपिा नांदडे असल्याने या िेल्वमेागाथस तविीत मान्यता दऊेन टोकन 

िक्कम र्ोडी तिी जासहि किावी अिी सवनंती आह.े या उलट कनाथटक सिकािने योग्य 

सदिेने पाऊल टाकले आह.े एकीकडे मातोश्री पांदण िस्ता ही महतवाकांक्षी योजना 

िाबव न िेतकऱ्यासाठी सोय करुन दते आहोत. दसुिीकडे चाल  असलेले िस्ते व 

पाणीपिुवठा बंद किीत आहोत. मौजे मुंगी, ता.िेवगाव, सज.अहमदनगि येर्ील 

जायकवाडी कालवा सवतिीका नंबि ५ वि व गट नंबि ४१२ व ४१३ वि असतक्रमण  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) F - 28 

PNG/AKN/KTG प्रर्म श्री.सांगळे 10:50 

 

 

श्री.िामिाव पाटील ..... 

झाले अस न िेताला जाणािा िस्ता बंद झाल्याने िेकडो िेतकऱ्यांचे प्रचंड नकुसान 

झालेले आह.े या सवषयी सदनांक ४ माचथ २०२२ िोजी माझा तािांसकत प्रश्न प्रार्म्य 

क्रमांक ५ होता. तयासदविी कामकाज तहक ब झाल्याने चचाथ झाली नाही व लेखी 

उत्ति अपिेु व असमाधानकािक आह.े सदिील प्रकिणी सदनांक १२.८.२०२१ िोजी 

असतक्रमण काढण्याची व नकुसान दरुुस्ती करुन दणे्याची नोटीस दणे्यात आली होती. 

पनु्हा दसुऱ्यांदा जायकवाडी पाटबंधािे सवभागाकड न वरिष्ठ पातळीवि सदनांक 

८.११.२०२१ िोजी दखेील नोटीस दणे्यात आलेली आह ेपण तयाचा काही उपयोग 

झाला नाही. िेवटी सदिील सवषयी िासकीय कामात अडर्ळा, िासकीय मालमत्तचेे 

नकुसान व असतक्रमण केल्याबाबत दोषींवि गनु्हा दाखल किावा असा सवनंती अजथ 

सदनांक २०.२.२०२२ िोजी पोलीस सनिीक्षक, िेवगाव, सज.अहमदनगि यांना 

जलसंपदा सवभाग, नार्नगि दसञिण, पैठण यांनी तक्राि सदलेली आह.े दोषींवि 

कािवाई न किता जाणीवप वथक िाजकीय दबावामळेु टाळाटाळ किण्यात येत आह.े 

हा प्रकाि घड न एक वषथ झाले आह,े उत्तिात असतक्रमण झाले आह ेह ेमान्य करुन प णथ 

काम प्रगतीपर्ावि आह ेअसे सांसगतले जाते पण प्रतयक्षात आजपयथत  कोणतीही 

कािवाई झालेली नाही. संबंसधत सवथ पत्रव्यवहाि मी सभागहृाच्या पटलावि ठेवणाि 

आह.े या सवषयी माननीय जलसंपदा मंत्री श्री.जयंत पाटील यांना भेट न कायथवाही 

किण्याबाबत सांसगतले. दसुिे एक माननीय िाज्यमंत्री आिोसपंना पासठिी घालत अस न 

अजथदािांना मदत किण्याऐवजी अजथदािांवि खोटे गनु्ह ेदाखल करुन तयांना धमक्या 

दणे्यात येत आह.े यासवषयी असधकृत पिुावे माझ्याकडे आहते. आपल्या माध्यमात न 

या प्रकिणाची चौकिी करुन दोषींना व तयांना पासठिी घालणाऱ्या संबंसधत 

असधकाऱ्यांवि कठोि कािवाई किावी ही सवनंती. 

 सभापती महोदया, काल सभागहृात काही सन्माननीय सदस्य सविोधी पक्षाच्या 

आमदािांना आमदाि सनधीवरुन उपहासातमक बोलले आहते. २५:१५ चा सनधी, 

समाजकल्याण सनधी, तांडा वस्ती सनधी, अल्पसंख्याक सनधी, इति िस्तयांच्या 

सनधीबाबतही तयांनी बोलावे. बहमुाताच्या जोिावि सविोधी पक्षाच्या आमदािांचा 
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 स्र्ासनक सनधी कमी किता येत असेल ति तयांनी किावा. हा अर्थसंकल्प बहुतांिी 

कें द्र सिकािच्या सनधीवि अवलंब न अस न आयजीच्या सजवावि बायजी असाच आह.े 

एकंदिीत हा अर्थसंकल्पात तीन पक्षाचा गल्लासतु्री कायथक्रम अस न तयास पंचसतु्री 

अर्थसंकल्प असे गोंडस नाव दणे्यात आलेले आह.े तिी हा सतघाडी सिकािचा 

महािाष्ट्र सवघाडीचा कायथक्रम आह.े प्रतयेक खातयाचे मंत्री स्वत: तया तया खातयाच े

मखु्यमंत्री आहते. सजल्हयाचे पालकमंत्री तया तया सजल्हयाच े मखु्यमंत्री आहते. 

प्रतयेकाने तया तया खातयात वस ली मंत्री म्हण न ससचन वाझेसािख ेव्यक्ती नेमले आहते. 

धन्यवाद. 

 उप सभापती : मी सांग  इसच्छते की, आपण नवीन सदस्य आहात, सवांना 

पटणािे नसले तिी तमुच ेमदु्द ेचांगले आहते. मी आपणास सांग  इसच्छते की, आपण 

जसेच्या तसे भाषण वाच  िकत नाही, मदु्यांचा संदभथ घेऊ िकता. तमु्ही नवीन 

आहात, तमु्ही सभागहृात बोलण्याची संधी समळवली हीच मोठी गोष्ट आह,े काही 

हिकत नाही. 

 श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, िेकॉडथवि अस  नये म्हण न सांगतो. कें द्र 

सिकािला जीएसटीमाफथ त जास्तीत जास्त उतपन्न दणे्याचे काम महािाष्ट्र किीत आह.े 

सन्माननीय सदस्यांनी आयजीच्या जीवावि बायजी असे म्हटले आह ेपण तसे नाही. 

दिेातील सवाथत जास्त उतपन्न मुंबईत न सदले जाते.  

 उप सभापती : तमु्ही तमुच्या भाषणात तसे सांगावे, यानंति सन्माननीय सदस्य 

श्री.अमोल समटकिी ह ेभाषण सरुु कितील. 

     ---- 
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 श्री.अमोल समटकिी (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, सन 

२०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पावि सवथसाधािण चचेत माझे सवचाि व्यक्त  किण्याची 

संधी सदल्याबद्दल मी आपला आभािी आह.े  

  खोटे ससक्के जो खदु नहीं चले बाजाि में, 

  वो भी कसमयां खोज िह ेह ैआज मेिी सकिदाि में,  

 महािाष्ट्रातील महासवकास आघाडी सिकािचे नेततृव श्री.उध्दव ठाकिे ह ेकिीत 

आहते व तयांची प्रसतमा आह.े 

 यह अलग बात ह ैसक खामोि खडे िहते ह,ै 

 सफि भी जो लोग बडे ह ैवो बडे िहते ह,ै  

 ऐसे दिवेिों से समलता ह ैहमािा सिजिा, 

 सजनके जतुो में सदल्ली के कई ताज पडे िहते ह.ै" 

  सभापती महोदया, ससजिा म्हणजे समहु, टीम या अर्ाथने मी  सांगत 

आह.े सविोधी पक्षाचे सदस्य झुंड असे म्हणत आहते, गँगस्टिला गँगच सदसेल. 

सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड यांनी २२ समसनटे भाषण केले आह,े पण मी तेवढा 

वेळ घेणाि नाही. पण काही महतवाच्या बाबींवि मला बोलायचे आह.े महािाष्ट्रावि 

मोठी संकटे तौके्त वादळ, चक्री वादळ आदी संकटे आली. 

 सभापती महोदया, िातं्रसदन आम्हाला यधु्दाचा प्रसंग असे तकुािाम महािाजांनी 

म्हटलेले आह.े ह ेसिकाि सत्तेवि आले तिी अनेक संकटे येत गेली. पण मखु्यमंत्री व 

उपमखु्यमंत्री यांचे मनापास न असभनंदन कितो की, मागील दोन वषाथत कोिोना 

महामािीच्या अवघड काळात मोठया धैयाथने व कायथकुिलतेने मंसत्रमंडळाच्या 

सहकायाथने महािाष्ट्राला या संकटात न साविले ह ेसनसितच कौतकुास्तपद आह.े ह ेमी 

म्हणत नस न प्रोजेक्ट ट डे चा अहवालानसुाि आह.े ऑक्टोबि ते सडसेंबि २०२० च्या 

दिम्यान नवीन गुंतवण क आकषीत करुन घेण्यात महािाष्ट्र हा दिेात पसहल्या 

स्र्ानावि होता.  
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         यानंति श्रीमती नाफडे 
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श्री.अमोल समटकिी....... 

आता महािाष्ट्राच्या आसर्थक पाहणी अहवालानसुाि दिेातील पिदिेी गुतंवण कीतील 

महािाष्ट्राचा २८ टक्के इतका वाटा आह.े   तसेच, यंदा भािताचा सवकास दि ८.९ 

टक्के इतका असला तिीही महािाष्ट्राचा सवकास दि १२ टक्क्यांवि जाऊन 

पोहोचलेला आह.े  िाज्याचे नेततृ्त्व ति काही मोदीजी किीत नाहीत. ज्यांचा सवकास 

परुुष म्हण न आतापयंत गौिव केला, तेही िाज्याचे नेततृ्त्व किीत नाहीत.  िाज्याच े

नेततृ्त्व आदिणीय उद्धवजी ठाकिेजी किीत आहते.  महािाष्ट्राचा सवकास पिग्रहाविील  

कोणतया माणसाने केलेला नाही. एखाद्या सिकािला सतत बदनाम किायचे, तया 

सिकाितफे जि काही चांगल्या गोष्टी घड न येत असतील ति तया मान्यच किायच्या 

नाहीत. यासिवाय कोणी सवकासच करु िकत नाही.  सवकास िब्दाबद्दल सन्माननीय 

सदस्य श्री.प्रसाद लाड बिेच वक्तव्य केलेले आह.े  सवकास िब्दाचा मागील पाच 

वषाथत इतका धस्का महािाष्ट्राच्या जनतेने घेतलेला आह ेकी, जि एखाद्या सठकाणी 

लहान बाळ जन्माला आले ति तयाचे नाव सवकास ठेवायचे म्हटले तिीही सािंकता 

सनमाथण होत होती. कािण मागील पाच वषांमध्ये महािाष्ट्रातील जनतेने सवकासच 

पासहला नव्हता. 

 सभापती महोदया, िाज्याला व िाज्यातील जनतेला प्रगतीपर्ावि नेणािा 

सवकासाचा पंचसतु्री संकल्प कित कोिोना महामािीमळेु मंदावलेल्या िाज्याच्या 

आसर्थक सवकासाला गती दणेािा व सवथ समाजघटकांना न्याय दणेािा हा अर्थसंकल्प 

आह.े   

 सभापती महोदया, कें द्र सिकािचा जीडीपी घसिलेला होता.  कें द्र सिकािने 

आपल्या जीएसटीचा पैसा र्कसवला होता,अिा वेळी दखेील आमदािांना तयांचा प णथ 

सवकास सनधी आदिणीय अर्थमंत्री यांनी सदलेला आह.े  इतकेच नाही ति आमदाि 

सनधीत घवघवीत वाढ दखेील केलेली आह.े  तयातील एक कोटी रुपये कोिोनाकरिता 

ठेव न तयाकरिता खचथ किण्याचे आव्हान दखेील केले होते. कें द्र िासनाने एक छदाम 

दखेील सदलेला नसताना सवथ आमदािांना स्र्ासनक आमदाि सवकास सनधी सदलेला 

आह.े 
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श्री.अमोल समटकिी...... 

 सभापती महोदया, अर्थसंकल्प सकतीही परिप णथ असला तिीही सविोधकांना 

तयामध्ये उणीवा सदसणािच आहते. सविोधक िेवटी किातही उणीवाच िोधतील.  

तकुािाम महािाज म्हणतात  

" आंधळयासी जन अवघे सच आधंळे, 

    आपणासस डोळे दृष्टी नाही. " 

हा अभंग मी िेवटी दखेील सांगणाि आह.े ह ेआता सनतयाचेच झालेले आह.े कोिोना 

महामािीत न सावित असताना लढाई अद्याप संपलेली नाही. तयामळेु बढाई 

मािणाऱ्यांनी मोठया बढाया मािण्यात अर्थ नाही. तयात न काहीही साध् य होणाि नाही.  

यात न एकच संदिे घ्यावा, कािण की, महािाष्ट्रासािख्या औद्योसगक दृष्टया असतिय 

सधुािलेल्या  पिंत ुकोिोनाचा इति िाज्यांपेक्षा असधक प्रभाव िासहलेला असताना 

तयाचे भान िाख न, प्रदीघथ काळाची लढाई असल्याने सदिादिथन धोिण, साततय, 

आतमसवश्वास, सबिुीची गिज असल्याचे  सांगत माननीय अर्थमंत्री महोदयांनी 

अर्थसंकल्पामध्ये  याबाबत मोठा सनधाथि दाखसवलेला आह.े  कोिोनाग्रस्त 

अर्थव्यवस्र्ा रुळावि आणण्याचे प्रयतन दिेभिात सरुु आहते. सतसिी लाट 

सनयोजनात न आटोक्यात आली, तयामळेु सनबंध सिसर्लीकिणात न आसर्थक आसण 

व्यापािीकिणाची दािे हळ हळ  खलेु होत आह.े मी येरे् आकडयांचा खळे मांडणाि 

नाही. सविोधी पक्षात न आकडयांचे खळे आलेले आहते.   

"तेिा मेिा मनवा एक कैसा हुई िे, 

त ुकह ेकागज लेखी, 

औि मैं कहू ंआखन दखेी िे" 
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 सभापती महोदया, महािाष्ट्रात ज्या ज्या वेळी संकटे आली, तयावेळी प्रतयक्ष 

फील्डवि जाऊन पाहणी किण्यात आलेली आह.े आदिणीय श्री.शरदचुंद्रजी पवार, 

आदरणीय श्री.अभजि पवार, महासवकास आघाडी सिकािचे मखु्यमतं्री महोदय 

आदरणीय श्री.उदध् वजी ठाकरे असिील या सवाांनी प्रतयक्ष जाऊन केलेली आह.े  

आम्ही जी ग्राऊंड रियासलटीच या सनसमत्ताने मांडण्याचा साततयाने प्रयतन किीत 

आहोत.  महािाष्ट्र महासवकास आघाडी सिकािमध्ये सनसितच महािाष्ट्राच्या दृष्टीने 

एक आिादायी सचत्र महािाष्ट्रात सनमाथण झालेले आह.े  यामध्ये संकटाच्या काळात 

दखेील मोठया हुिािीने मागथ काढत माननीय अर्थमंत्री महोदयांनी कृषी,आिोग्य, 

दळणवळण, मनषु्ट्यबळ सवकास आसण उद्योग या पंचसतु्रीवि भि सदलेला आह.े  

याकरिता लक्षणीय तितदुी कित िाज्याची अर्थव्यवस्र्ा पनु्हा रुळावि आणण्याचा व 

द दिदृष्टीने सनणथय घेऊन िाज्याला प्रगतीच्या सदिेने नेण्याचा प्रामासणक प्रयतन झालेला 

आह.े    

 सभापती महोदया, िेतीच्या बाबत अनेक लोक बोलले की, िेतकऱ्याच्या 

तोंडाला पाने पसुलेली आहते.  

(सभापतीस्थानी माननीय तालिका सभापती श्री.अमरनाथ राजुरकर) 

िाष्ट्रसंत तकुडोजी महािाजांचा उल्लेख केला गेलेला आह.े िाष्ट्रसंत तकुडोजी 

महािाजांनी ग्रामगीतेमध्ये अपथण –पसत्रका सलसहलेली आह.े  तयात असे म्हटलेले आह े

की, "तझु्या श्रमास प्रसतष्ठा समळो आसण सकळांचे लक्ष तझु्याकडे वळो, मानवतचे े

तेज झळझळो, सवश्वा मासझया योगे, या िाष्ट्रसंतांच्या ग्रामगीतलेा सामोिे ठेव न 

महािाष्ट्र महासवकास आघाडी सिकािने िेतकऱ्याला कें द्रसबंद  मानलेले आह.े िेती 

िाज्याच्या कें द्रस्र्ानी असणािा सवषय तयामळेु बळीिाजाला सदलास दणेाऱ्या अनेक 

योजना या अर्थसंकल्पामध्ये माननीय अर्थमंत्री महोदयांनी मांडलेल्या आहते.  भ -

सवकास बँकेचा उल्लेख सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड यांनी केलेला आह.े  भ -

सवकास बँकेच्या ९६४ र्क बाकीदाि िेतकऱ्यांना ९३४ कोटी रुपयांच ेकजथ माफ 

केलेले आह.े सनयसमत कजथ फेडणाऱ्या िाज्यातील २०,००,००० िेतकऱ्यांना प्रतयेकी  
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५०,००० रुपयांचे अनदुान दणे्याची योजना सिकािने अर्थसंकल्पात आणल्याने 

तयाबद्दल सिकािचे आभाि मानले पासहजे.  तयाच बिोबि ३०६ कृषी उतपन्न बाजाि 

ससमतयांच्या बळकटीकिणासाठी २००० कोटी रुपयांची योजना जाहीि केलेली आह.े 

बाजाि ससमतयांनी पायाभ त ससुवधांसाठी घेतलेल्या कजाथविील व्याजाची १०० टक्के 

पितफेड िासनाकड न किण्यात येणाि आह.े  िेतमालासाठी सकमान आधािभ त 

सकंमत कृषी सनयाथत धोिण डॉ.पंजाबिाव दिेमखु व्याज सवलत योजनेंतगथत सन 

२०२२-२०२३ मध्ये ९११ कोटी रुपये सनधी समुािे ४३,१२,००० िेतकऱ्यांना 

उपलब्ध करुन दणे्यात येईल.  अिा अनेक योजना िेतकऱ्यांच्या बळी िाजाच्या 

सहताच्या दृष्टीने महािाष्ट्र महासवकास आघाडी सिकािने मांडण्याचा प्रामासणक प्रयतन 

केलेला आह.े  दिेी गाई-म्हिीची उतपादकता वाढसवण्याकरिता सवदभथ मिाठवाडा 

आसण उवथरित महािाष्ट्रासाठी प्रतयेकी एक अिा एक ण ३ मोबाईल प्रयोग िाळा 

स्र्ापन किण्यात येणाि असल्यामळेु िेतकऱ्यांना उच्च उतपादन क्षमता असणाऱ्या 

गाई-म्हिी उपलब्ध होणाि आहते.   

 सभापती महोदया, महािाष्ट्राचा हा अर्थसंकल्प िेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सदलासा 

दणेािा आहचे, याबद्दल िंका असण्याचे काही कािण नाही.  या अर्थसंकल्पाचे जि 

एका िब्दात वणथन किायचे असले ति ०४ िाज्यांच्या सनवडणकुीचा जो उसना आनंद 

सविोधकांना झाला होता, दसुऱ्या सदविी अर्थसंकल्प ऐकल्यानंति तयांचा तो आनंद 

हवेत सविघळ न गेलेला आह.े असा हा अर्थसंकल्प िेतकऱ्यांच्या दृष्टीने िेतकऱ्यांना 

न्याय दणेािा ठिलेला आह.े िेतकऱ्यांची उतपादकता प्रगतीिील िेतकऱ्यांच्या 

बिोबिीने आणण्यासाठी येतया तीन वषाथत १००० कोटी रुपये सनधी दणे्यात आलेला 

आह.े  तयाचबिोबि मखु्यमंत्री िाश्वत ससंचन योजनेनसुाि मसहला िेतकऱ्यांसाठी ३० 

टक्के तित द वाढव न ५० टक्के इतकी किण्यात आलेली आह.े प्रधानमंत्री पीक सवमा 

योजनेत बदल किण्याची सवनंती माननीय पंतप्रधान यांना भेट न माननीय अर्थमंत्री 

यांनी केली होती, ती मान्य झाली नाही.  याबाबत िाज्य िासन अन्य पयाथयांचा सवचाि 

किेल,असे स्पष्टपणे अर्थसंकल्पीय भाषणात न आदिणीय अर्थमंत्री महोदयांनी  
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सांसगतलेले आह.े  महासवकास आघाडी सिकाि ह ेकायम िेतकऱ्यांच्या पाठीिी 

तयांच्या सहताचे सनणथय घेण्याकरिता सक्षमपणे उभे आह.े असे या अर्थसंकल्पात न 

सदस न येते.  

 सभापती महोदया, धासमथक आसण ऐसतहाससक स्र्ळांचा सवचाि केला ति 

अष्टसवनायक, पंढिप ि दवेस्र्ान या बिोबि स्वातंत्रयांच्या अमतृ महोतसवासनसमत्त 

महापरुुषांिी संबंसधत गावातील दहा िाळांकरिता दहा कोटी रुपये दणे्यात आलेले 

आहते.  तयात गाडगेबाबांचे जन्मगांव आह,े िाष्ट्रसंत तकुडोजी महािाजांचे जन्मगाव 

आह.े सासवत्रीबाई फुले, महातमा फुले, डॉ.बाबासाहबे आबेंडकि ज्या िाळेमध्ये 

सिकले, ती प्रार्समक िाळा या सवांकरिता सिकाने दहा कोटी रुपये सदलेले आहते, 

तयाबद्दल मी िासनाचे असभनंदन किीत आह.े   

 स्वाततं्रय लढयािी सनगसडत स्र्ळे मुंबई, पणुे, नागप ि येरे् सवकासासाठी तित द 

किण्यात आलेली आह.े िायगड सकल्ला सवकासाकरिता तित द किण्यात आलेली 

आह.े िायगड सकल्ला सवकासाकरिता दखेील तित द किण्यात आलेली आह.े 

सभापती महोदया, आपल्याला आठवत असेल की, मागील सिकािच्या काळात 

सकल्ले भाडयाने दणे्याचा दखेील उपदव््याप केला गेला होता.  मात्र या सिकािने 

महािाष्ट्रात छत्रपती सिवाजी महािाजांचे जे सकल्ले आहते, तयात िायगड 

सकल्ल्याच्या सवकासाकरिता १०० कोटी रुपये सदलेले आहते.   िाजगड, तोिणा, 

सिवनेिी, सधुागड, सवजयदगुथ व ससंधदु गथ या सहा सकल्ल्यांच्या सवकासाकरिता १४ 

कोटी रुपयांची तित द करुन ऐसतहाससक वािसा जतन किण्याचा मानस महासवकास 

आघाडी सिकािने दाखसवलेला आह.े   

 सभापती महोदया, तयाचप्रमाणे छत्रपती संभाजी महािाजांचा सवषय याप वी 

सभागहृात काढला गेला होता.  संभाजी महािाजांचे नाव आले की पित औिंगाबाद 

िहिाचा मदु्दा उकरुन काढण्याचा ितीब साततयाने सविोधकांकड न सरुु असतो. 

छत्रपती संभाजी महािाजांना आजपयंत उपेसक्षतच ठेवले गेलेले आह.े  कें द्र सिकािने 

पिवानगी द्यावी आसण औिंगाबादचे संभाजी नगि असे नामकिण होईल.  
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श्री.अमोल समटकिी....... 

ह ेकें द्र िासनानेच अडव न ठेवलेले आह.े  हहेी महािाष्ट्राला ह ेमासहती आह.े   छत्रपती 

संभाजी महािाजांचा मदु्दा आला की, पित धमाथचे िाजकािण केले जाते.  आजपयंत 

छत्रपती संभाजी महािाजांना उपेसक्षतच ठेवले गलेे. एवढेच काय ति मागील काळात 

चकुीचा इसतहास सांगणाऱ्यांना पिुस्कृत केले गेलेले आह.े  माझ्या महासवकास 

आघाडी सिकािने भीमा इदं्रायणी तीिी वळु तळुा संगमाविील मतृयुंजय संभाजी पाहून 

मतृय ही सर्जला आसण बाळ येरे् सनजला, सिवाचा बाळ येरे् सनजला, ज्या सठकाणी 

छत्रपती संभाजी महािाजांनी औिंगजेबािी लढताना उत्ति प्रदिेाने औिंगजेबाच े

मांडसलकत्त्व स्वीकािलेले आह.े महािाष्ट्रात छत्रपती संभाजी महािाजांच्या नेततृ्त्तवात 

औिंगजेबािी मतृय च्या िेवटच्या क्षणापयंत लढा सदलेला आह,े ते स्र्ळ म्हणजे वळु 

तळुाप ि या सठकाणी महािाष्ट्र सिकािने अडीचिे कोटी रुपयांची तित द केलेली आह.े  

फुले िाहु बाबासाहबे आंबेडकि यांच्याच सवचािधािेचा आदिथ ठेवत आघाडी 

िासनाने महातमा जोसतिाव फुले स्मािक, क्रांसतज्योती सासवत्रीबाई फुले या महान 

समाज सधुािक दाम्पत्त्याचे सनवासस्र्ान असलेला महातमा फुले वाडा िाज्य संिसक्षत 

वािसास्र्ळ असलेल्या स्मािकाच्या सवस्तािीकिणाकरिता १०० कोटी रुपयांची मदत 

िासनाने केलेली आह.े  

यानंति श्री.सोनावणे...... 
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श्री. अमोल समटकिी...... 

तयाचप्रमाणे िाजषी छत्रपती िाहू महािाज यांच्या स्मािकासाठी िाजगडाच्या पायर्थयािी 

असलेल्या छत्रपती संभाजी िाजाच्या मातोश्री महािाणी सईबाई िाणीसाहबे 

स्मतृीस्र्ळासाठी १० कोटी रुपयांची तित द करुन िाज्यातील र्ोि वािसांच्या सवचािांचा 

ठेवा जतन किण्याचा व तो पढुील सपढीला मागथदिथक व्हावा आसण तयामध न तयांचे सवचाि 

आसण कायाथचा प्रचाि, प्रसाि व्हावा याकरिता सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पात 

भिीव तित द केलेली अस न, तयाबद्दल मी माननीय सवत्तमंत्री महोदयांचे आभाि मानतो. 

 सभापती महोदय, िेतकऱ्यांना कें द्रसबंद  ठेऊन हा अर्थसंकल्प डोळ्यासमोि 

ठेवल्यानंति  

"पाहुनी सौख्य माझे, दवेेंद्र तोही लाजे, 

िांती सदा सविाजे या झोपडीत माझ्या"   

असे िाष्ट्रसंताचे भजन आठवल्यासिवाय िाहत नाही. मी सन्माननीय सदस्य श्री. प्रवीण 

दटके यांना सांग  इसच्छतो की,  

    " तफुां तो इस िहि में अक्सि आता ह,ै  

   दखेें अब सक सकसका नंबि आता ह,ै  

   यािों के दांत भी बहुत जहिीले ह,ै 

  लेसकन हमको भी सापों का मंति आता ह.ै " 

एवढेच या सनसमत्ताने सांगतो आसण िेवटी हा सुंदि अर्थसंकल्प महासवकास आघाडी 

सिकािने सवधानसभेत आसण सवधानपरिषदते सादि केलेला आह.े असे असतानासधु्दा 

सविोधक साततयाने टीका किीत आहते. यावि तकुािाम महािाजांनी असे उत्ति सदलेले आह े

की,   

    "आधंळ्यािी जन, अवघेसच आधंळे 

        आपणािी डोळे दृष्टी नाही,  

      िोग्या सवषतलु्य लागे ह ेसमष्टान्न 
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         तोंडािी कािण चवी नाही,  

      तकुा म्हणजे िधु्द नाही जो आपण  

           तया सत्रभवुन अवघे खोटे" 

 

श्री. अमोल समटकिी...... 

जी माणसे िधु्द नाहीत तयांना सवथ असतयच सदसते. तयांना सत्रवाि असतयच सदसते. 

माननीय सवत्तमंत्री महोदयांचे लक्ष सवदभाथवि आह.े तयातल्यातयात नागप ि आसण 

सविेष लक्ष अकोला सजल्यावि सधु्दा आह.े अकोल्यात दखेील दळणवळणाची 

अनेक साधने आहते, याची सन्माननीय सदस्य डॉ. िणसजत पाटील यांना मासहती 

आह.े अकोला सजल्यात िेतकिी, आिोग्य आसण पांदण िस्तयांचे प्रश्न आहते. सन 

२०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पात काही कमी समळाल्यास....सभागहृातील सकती 

सन्माननीय सदस्य अर्थसंकल्प वाचतात हा दखेील एक महतवाचा प्रश्न आह.े सवदभथ 

सकंवा तयातल्यातयात अकोला सजल्हा हा सवांत महतवाचा सजल्हा समजला जातो. 

अकोला सजल्याच्या सवकासाच्या दृष्टीकोनात न सधु्दा संबंसधत सन्माननीय सदस्यांनी 

पढुाकाि घेण्याची आवश्यकता आह.े जि काही िाहून गेले असल्यास सन्माननीय 

सदस्यांनी पाठपिुावा किावा, अिी मी सवनंती किीत आह.े माननीय सवत्त मंत्री श्री. 

असजतदादा पवाि ह े आपल्याला भिभरुन दतेील ह े सभागहृातील सन्माननीय 

सदस्यांना मासहती आह.े प वी सन्माननीय सदस्य डॉ. िणसजत पाटील यांनी ८ सवभाग 

सांभाळलेली आहते. अकोला सजल्यातील सवमानतळ लवकिात लवकि सरुु झाले 

पासहजे. नागप ि सजल्यातील लोकांना जाण्यासाठी आसण येण्यासाठी सोपे आह.े 

अकोला सजल्यातील लोकांना मुंबई जवळ असली पासहजे तयाकरिता अर्थसंकल्पात 

भिीव तित द किता आली असल्यास चांगलेच आह.े जि अर्थसंकल्पात तित द केली 

नसल्यास सन्माननीय सदस्यांनी पाठपिुावा किावा, अिी मी तयांना सवनंती किीत 

आह.े महासवकास आघाडी सिकाि कोणालाही नािाज किणाि नाही. मला माननीय 

पीठासीन असधकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पावि माझ े सवचाि व्यक्त किण्याची संधी 
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सदल्याबद्दल आभाि व्यक्त कितो आसण माझे भाषण येरे्च संपसवतो. धन्यवाद. जय 

सहदं, जय महािाष्ट्र.  

      ------ 
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    पॉई ांट ऑफ इन्फमेशन 

 श्री. जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, माझा पॉईटं ऑफ इन्फमेिन आह.े 

मध्यप्रदिे सिकािच्या नावे असलेली जमीन धािावीमधील ५ एकि जमीन महािाष्ट्र 

सिकािने मुंबई महानगपासलकेच्या सव्हलेज सरटमेंट पलॅनसाठी सदली आसण ती 

संपासदतही केली. जसमनीचा सनवाडा होऊन जमीन मालकांना मोबदलाही दणे्यात 

आला. या जसमनीवि बेकायदिेीि कब्जा करुन तयासाठी मोठमोठे व्यापािी गोदाम े

आसण व्यावसायीक गाळे उभािण्याचे काम सरुु केले आह.े या गाळ्याच्या सवक्रीत न 

५०० ते ६०० कोटी रुपयांचा व्यवहाि किण्यात आला आह.े अनसधकृत 

बांधकामासवरुध्द आवाज उठसवला म्हण न िेकाप पक्षाच्या संबंसधत कायथकतयाच्या 

सविोधात खोटे गनु्ह ेनोंदसवण्यात आले. िेकाप पक्षाचे प्रमखु कायकते श्री. अखत्ति 

हुसेन याला िंगेिेज सदनांक, २५ फेब्रवुािी, २०२२ िोजी बेदम मािहाण किण्यात आली. 

तयाला फिफटत नेऊन मािहाण किण्यात आलेली आह,े याची सव्हडीओ सक्लप 

माननीय गहृ िाज्यमंत्री महोदयांना मी पढुील कायथवाही दणेाि आह.े संबंसधत पोसलस 

यंत्रणेने कोणतीही दखल घेतली नाही. मी आजपयंत जे प्रश्न उपसस्र्त केले आहते, 

तयाची माननीय गहृ िाज्यमंत्री महोदयांनी दखल घेतलेली आह.े सामासजक 

कायथकतयाथला बेदम मािहाण किण्यात आलेली आह.े एक वेगळा धंदा झालेला आह.े 

पोसलसांच्या संिक्षणाखाली ही हजािो एकि जमीन हडप किण्याचे काम सरुु आह.े 

यासंदभाथतील गनु्हा पोसलसांकड न नोंदव न घेतला जात नाही. ज्या कायथकतयाथला 

मािहाण झालेली आह,े तयाच्याकड न गनु्हा नोंदव न घ्यावा आसण संबंसधत पोलीस 

असधकाऱ्यांनी दखल घतेली नाही म्हण न तयांच्या सविोधात कािवाई किावी, अिी 

माझी पॉईटं आफ इन्फमिेनच्या माध्यमात न सवनंती आह.े  

 श्री. िंभिुाज दसेाई : सभापती महोदय,  सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र. 

पाटील यांनी पॉईटं आफ इन्फमेिनच्या माध्यमात न एका गंभीि प्रकिणाकडे लक्ष 

वेधले अस न, तयासंदभाथतील इर्थयंभ त मासहती तयांच्याकड न घेऊन चौकिी केली 

जाईल आसण चौकिीअतंी दोषी पोसलसाच्या सविोधात सनयमानसुाि कािवाई केली 

जाईल. 
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     ---------- 

पृ.शी. : अर्थसंकल्पावि सवथसाधािण चचाथ  

मु.शी. : सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पावि  

  सवथसाधािण चचाथ. 

               (चचाथ पढेु सरुु...... 

 

श्री. अंबादास दानवे (औिंगाबाद तर्ा जालना स्र्ा.प्रा.संस्र्ा) : सभापती 

महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पावि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी मी 

उभा आह.े 

 सभापती महोदय, आपण मला अर्थसंकल्पावि माझे सवचाि व्यक्त किण्याची 

संधी सदल्याबद्दल सवाथत प्रर्म मी आपले आभाि व्यक्त कितो. 

 सभापती महोदय, िाज्याचा अर्थसंकल्प दोन्ही सभागहृाला सादि झालेला 

आह.े या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केला ति असे लक्षात येते की, हा अर्थसंकल्प 

प णथत: किवाढ नसणािा आसण असधकाअसधक सवलत दणेािा आह.े साधािणपण े

अर्थसंकल्पात किवाढ सकती केली जाते आसण सवलती कोणतया कमी केल्या जातात 

याच गोष्टीची चचाथ होत असते.  

 सभापती महोदय, सवथसामान्य जनतेला कें द्रसबंद  मान न लोकासभम ख सनणथय 

कसे घेता येतील हचे या अर्थसंकल्पात न दाखव न सदलेले आह.े या अर्थसंकल्पावि 

अनेक वक्तयांनी तयांची मते मांडलेली आहते. मी कोणतीही िाजकीय चचाथ किणाि 

नाही. महािाष्ट्र हा सवांच्या दृष्टीने असतिय महतवाचा आह.े तया हते न काय होत े

आसण काय झालेले आह ेह ेबसघतले पासहजे. दोन वषाथप वी महासवकास आघाडीच े

सिकाि िाज्यात स्र्ानापन्न झालेले आह.े अर्थसंकल्पात न िेतकऱ्यांची कजथमकु्तीची 

घोषणा किण्यात आलेली आह.े तयावेळी िेतकऱ्यांना ५० हजाि रुपय ेप्रोतसाहनपि 

अनदुान दणे्याचे महासवकास आघाडी सिकािने जाहीि केले होते. पिंत,ु मधल्या 
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काळात कोिोनाच्या महामािीमळेु महासवकास आघाडी सिकािला आसर्थक 

कािणास्तव प्रोतसाहनपि अनदुान दतेा आले नाही. महासवकास आघाडी सिकािने 

कृषी सवभागाचा उल्लेख किताना ५० हजाि रुपयांचे अनदुान िेतकऱ्यांना  
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श्री. अंबादास दानवे...... 

दणे्यासाठीची घोषणा केली अस न, ती असतिय महतवाची आह.े जी लोक सनयसमत 

कजे भितात तयांना कोणतयाही प्रकािे अनदुान समळत नाही. म्हण न सनयसमत कजे 

फेडण्यासाठी ह ेप्रोतसाहनपि अनदुान िाज्यातील िेतकऱ्यांच्या सहताच्या दृष्टीने ख प 

महतवाचे ठिणाि आह.े   

 सभापती महोदय, मी मिाठवाड्यातील सवसवध प्रश्नांवि बोलणाि आह.े या 

आसर्थक वषाथत अर्थसंकल्पात न मिाठवाड्यासाठी भिीव अिी तित द किण्यात 

आलेली आह.े मी प्रतयेक सवषयावि बोलणाि नाही. अर्थसंकल्पात सवथ बाबी नम द 

केलेल्या आहते.  

 

 

        यानंति श्री. बोडे.... 
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श्री.अंबादास दानवे..... 

 सभापती महोदय, जालना येरे् ३६५ खाटांचे नवीन प्रादसेिक मनोरुग्णालय 

स्र्ापन किण्यास मान्यता दणे्यात आली अस न ही बाब सवाथत महत्त्वाची आह.े 

सभापती महोदय, संभाजीनगि येर्ील िासकीय वैद्यकीय महासवद्यालयाला मोठी 

पिंपिा आह.े मिाठवाड्याच्या मकु्ती संग्रामािी या महासवद्यालयाची नाळ जळुलेली 

आह.े  या महासवद्यालयाच्या सवकासासाठी िाज्य सिकािने प्रर्मच एवढी मोठी भिीव 

तित द केलेली आह.े मिाठवाडा मकु्ती संग्रामाच्या उपक्रमाच्या तितदुीत अज न वाढ 

केली पासहजे, अिा प्रकािची मागणी मी कितो. 

 सभापती महोदय,  िाज्यातील अनेक सजल्यांच्या सठकाणी १०० खाटांच्या 

मसहला व नवजात सिि ु रुग्णालयाला मान्यता दणे्यात आली आह.े या बाबतीत 

मिाठवाड्यातील सहगंेाली व संभाजी नगिचा उल्लेख किता येईल. संभाजीनगि ह े

मोठे महानगि झाले आह.े बलुढाणा, वासिम, नासिक, जळगांव आसण आज बाज च े

सजल्ह े मिाठवाड्यािी संबंसधत आहते.  मिाठवाड्याच्या सवथ सजल्यात मोठ्या 

प्रमाणात सनधी दणे्याचा प्रयतन िाज्य सिकािने केलेला आह.े संभाजीनगि सकंवा 

जालन्याचा उल्लेख किीत असताना सांग  इसच्छतो की, वसंतिाव नाईक मिाठवाडा 

कृषी सवद्यापीठ, पिभणी यासाठी दखेील मोठ्या प्रमाणात सनधी सदलेला आह.े 

 सभापती महोदय, पयथटनाच्या अनषुंगाने सांग  इसच्छतो की, जगातील आठ 

आियांमध्ये असजंठा आसण वेरुळ लेण्यांचा समावेि आह.े  मागील १५-२० वषांप वी 

तया सठकाणी मोठे ससुवधा कें द्र उभे केले होते. पिंत ु ते ससुवधा कें द्र उद्घाटन 

झाल्यापास न आजपयंत बंद होते. िाज्याच ेमाननीय पयथटन मंत्री श्री.आसदतयजी ठाकिे 

तया सठकाणी आले आसण तयांनी तया ससुवधा कें द्राची दिुवस्र्ा बसघतली.  तयांनी तया 

ससुवधा कें द्रासाठी या वषीच्या अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांपेक्षा असधक सनधी 

उपलब्ध करुन सदला आह.े 

 सभापती महोदय, या वषीच्या अर्थसंकल्पात मिाठवाड्यातील धािािीव, 

सहगंोली, पिभणी, नांदडे या सजल्यांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने भिीव सनधी उपलब्ध 

करुन दणे्यात आला आह.े  आपल्याला कल्पना आह ेकी, जालना-नांदडे या दु्रतगती 
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श्री.अंबादास दानवे..... 

मागाथच्या भ संपादनाची गती उल्लेखनीय आह.े  जवळजवळ ८० टक्के भ संपादन 

झालेले आह.े   मिाठवाड्याच्या दृष्टीने सवसवध बाबी होत असतानाच वसमत येर्ील 

कृषी संिोधन कें द्रात हळद सपकाची उतपादकता वाढसवण्यासाठी संिोधन किण्यात 

येणाि आह.े  हा प्रकल्प सदु्धा असतिय महत्त्वाचा आह.े  या प्रकल्पासाठी १०० कोटी 

रुपये सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात येणाि आह.े  

 सभापती महोदय, जलसंपदा सवभागाच्या बाबतीत बोलताना सांग  इसच्छतो 

की, िाज्यातील २७० ससंचन प्रकल्प प्रगतीपर्ावि असल्याचे अर्थसंकल्पात नम द 

आह.े  मी सनदिथनास आण न दतेो की, मिाठवाडा वॉटि ग्रीड प्रकल्प मागच्या काळात 

सरुु किण्याबाबत घोषणा झाली होती. या मिाठवाडा वॉटि ग्रीड प्रकल्पासाठी 

पैठणसाठी ३७५ कोटी रुपये आसण गगंाप ि, वजैाप िसाठी ७००-८०० कोटी रुपय े

येणाि आहते.  माझी मागणी आह ेकी, मिाठवाडा वॉटि ग्रीडसाठी या वषीच्या 

अर्थसंकल्पात असधक तितदुीची आवश्यकता आह.े 

 सभापती महोदय, सिकािने महत्त्वाकांक्षी असलेला नदीजोड प्रकल्प जाहीि 

केला आह.े  नासिक येर् न गजुिात िाज्यात पाणी जात असल्याचा सवषय सभागहृात 

उपसस्र्त झाला होता. कोकणातील पावसाच ेपाणी वाहून जाते.  पिंत ुजे असतरिक्त 

पाणी आह े तयासाठी सिकािने नदीजोड प्रकल्प हाती घेण्याचे ठिसवले होते.  या 

नदीजोड प्रकल्पाचा उल्लेख या वषीच्या अर्थसंकल्पात किण्याची आवश्यकता 

होती, असे मला वाटते. 

 सभापती महोदय, िोजगाि हमी योजना असतिय महत्त्वाची योजना आह.े  कें द्र 

सिकािने मनिेगाचा २५ टक्के सनधी कमी केला आह.े मागच्या वषी कें द्राच्या 

अर्थसंकल्पात ७३ हजाि कोटी रुपये तित द होती, पिंत ुया वषी ५८ हजाि कोटी रुपय े

ठेवले आहते. याचाच अर्थ कें द्र सिकािने २५ टक्के कमी तित द केली आह.े पिंत ु

िाज्य सिकािने मात्र अर्थसंकल्पात िोजगाि हमी योजनेसाठी आसण फलोतपादनासाठी 

भिीव तित द केली आह,े याबद्दल या सिकािने सनसितपणे असभनंदन केले पासहजे.   
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श्री.अंबादास दानवे..... 

 सभापती महोदय, कें द्र सिकािने अन्न, खत आसण इधंनाविील अनदुानात १ 

लाख १५ हजाि कोटी रुपयांची कपात केली आह.े  सविोधी बाज चे सदस्य िाज्य 

सिकािच्या कािभािावि केवळ टीका किीत असतात. पिंत ु तयांनी टीका किीत 

असताना कें द्राच्या अर्थसंकल्पाकडे दखेील लक्ष सदले पासहजे. कें द्र सिकािच्या 

अर्थसंकल्पावि िाज्याचा अर्थसंकल्प अवलंब न असतो.  पिंत ुकें द्र सिकािने अन्न, 

खत आसण इधंनावि १ लाख १५ हजाि कोटी रुपयांची कपात केल्यामळेु आगामी 

काळात अन्न, खत आसण इधंनामध्ये दिवाढ अटळ आह.े  काही जण म्हणतात की 

कें द्राच्या जीवावि िाज्य सिकाि चालते. मी तयांना सांग  इसच्छतो की, कें द्रामध्ये जेवढा 

कि जमा होतो तयामध्ये एकट्या मुंबई आसण महािाष्ट्रात न ३८ टक्के कि जातो.  

आपण जेवढा कि दतेो तया तलुनेत कें द्र सिकाि आपल्याला पितावा दते नाही.  उलट 

आपल्या सहश्श्याच्या तलुनेत कमी पैसे दतेे.  मी एवढेच सांग  इसच्छतो की, या 

अर्थसंकल्पात िोजगाि हमी योजनेसाठी िाज्य सिकािने भिीव तित द केली आह.े 

 सभापती महोदय, काल सन्माननीय सदस्यांनी सांसगतले की, बैलगाडा 

ियथतीसाठी माननीय क्रीडा मंत्रयांनी पढुाकाि घेतला.  तयांनी सांसगतले की, बैलगाडा 

ियथतीला खळेाचा दजाथ सदलेला आह.े  काल सन्माननीय सदस्य श्री.अमोल समटकिी 

यांनी स चना केली होती की, आमदाि सनधीत न ज्याप्रकािे सवसवध क्रीडा स्पधाथ घेण्यास 

मान्यता समळते तिाचप्रकािे बैलगाडा ियथती सदु्धा आमदाि सनधीत न घेण्यास मान्यता 

द्यावी. मी सदु्धा अिा प्रकािची पिवानगी द्यावी, अिी सवनंती कितो. 

 सभापती महोदय, या सवथ बाबी किीत असताना सिक्षण व आिोग्यावि सदु्धा 

मोठ्या प्रमाणात तित द केली आह.े  सभागहृात माननीय वैद्यकीय सिक्षण मंत्री आहते. 

दिेातील होतकरु यवुकांना येरे्च वैद्यकीय सिक्षणाची संधी समळावी म्हण न पदव्यतु्ति 

सिक्षणाच्या प्रवेि क्षमतेत सदु्धा िाज्य सिकािने लक्षणीय वाढ किण्याचा सनणथय 

घेतला आह.े याचाच अर्थ जेवढे सवद्यार्ी पोस्ट गॅ्रज्यएुिनसाठी बसतात तया तलुनेत 

जास्त प्रवेि क्षमतावाढ किण्यात येत आह.े  पिंत ुआपण सवांनी  सवचाि केला पासहजे 

की, वैद्यकीय सिक्षण घेण्यासाठी दिेातील सवद्यार्ी मोठ्या प्रमाणात यकेु्रमध्ये का 
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श्री.अंबादास दानवे..... 

जातात.  संप णथ सहदंसु्र्ानात न एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सवद्यार्ी वैद्यकीय सिक्षण 

घेण्यासाठी यकेु्रमध्ये जात असतील ति आपण तया बाबतीत गांभीयाथने सवचाि 

किण्याची आवश्यकता आह.े 

 सभापती महोदय, मी अगोदि उल्लेख केला की, संभाजीनगि िासकीय 

वैद्यकीय महासवद्यालयाला मोठ्या प्रमाणात सनधी सदला आह.े  मी सनदिथनास आण न 

दऊे इसच्छतो की, सभाजीनगिमध्ये आयआयएम स्र्ापन किण्याबाबतची घोषणा 

१०-१५ वषांप वी झाली होती. पिंत ु२०१४ मध्ये  सदिहू आयआयएम संभाजीनगि 

ऐवजी नागप िला नेण्यात आले. तयावेळी मिाठवाडा येरे् आयआयएम ऐवजी स्क ल 

ऑफ पलॅसनंग अँड आकीटेक्चि किण्याची घोषणा ततकालीन मखु्यमतं्रयांनी केली 

होती.  पिंत ुअद्यापपावतेो आकीटेक्चि कॉलेज मिाठवाड्यात सरुु झालेले नाही, 

सकंबहुना सरुु होण्याची कोणतीही िक्यता येणाऱ्या काळात सदसत नाही.  

आयआयएम नागप िला का सदले ह ेमळुीच म्हणणाि नाही. मी आपल्या माध्यमात न 

सवनंती कितो की,  िाज्य सिकािने मिाठवाड्यामध्ये लवकिात लवकि स्क ल ऑफ 

पलॅसनंग अँड आकीटेक्चिची स्र्ापना किावी. 

 सभापती महोदय, िालेय सिक्षण सवभागांतगथत "स्वातंत्रयाचा अमतृ महोतसव" 

या कायथक्रमांतगथत िाज्यातील महापरुुषांिी संबंसधत असलेल्या गावांतील १० 

िाळांची सनवड किण्यात आली आह.े पिंत ु तयामध्ये मिाठवाड्यातील एकाही 

िाळेचा समावेि नाही.  यामध्ये सवदभथ, कोकण, पसिम महािाष्ट्र अिाप्रकािे 

िाज्यातील सवथ भागातील िाळा आहते.  पिंत ु मिाठवाड्यातील एकाही िाळेचा 

समावेि नाही.  मी सनदिथनास आण न दतेो की,  वेरुळ ह ेछत्रपती सिविायांचे म ळ 

गाव आह.े मालोजीिाजे भोसले वरेुळ येर्ील आहते.  िाज्य सिकािने स्वातंत्रयाचा 

अमतृ महोतसव कायथक्रमांतगथत ज्या िाळांची सनवड केली आह े तयात एक िाळा 

वेरुळला व्हावी, अिा प्रकािची सवनंती मी कितो. मी बाटी सकंवा सािर्ी या संस्र्ांच्या 

बाबतीत फाि काही बोलत नाही.  
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श्री.अंबादास दानवे..... 

 सभापती महोदय, मुंबईतील झोपडपट्टी सधुािण्यासाठी ज्याप्रमाणे स्वतंत्र सनधी 

उपलब्ध होतो, तयाच धतीवि म्हाडाच्या मुंबईबाहिेील सवभागीय मंडळाच्या 

के्षत्रातील झोपडपट्टयांमधील म लभ त कामे किण्यासाठी या वषीच्या अर्थसंकल्पात 

१०० कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात आला आह.े   मुंबई, पणुे, ठाण े

यासािख्या महानगिपासलका श्रीमंत आहते. पिंत ु उवथरित महानगिपासलका श्रीमंत 

नाहीत. मुंबईतील ५०० चौ.फुटाच्या सदसनका धािकांना मालमत्ता किात स ट 

दणे्याबाबतच्या सवषयावि काल-पिवा सभागहृात चचाथ झाली. पिंत ुतयावळेी कोणीही 

सतय बोलले नाही. मी सांग  इसच्छतो की, मुंबई महानगिपासलका ही श्रीमंत 

असल्यामळेु ती महापासलका अिाप्रकािे मालमत्तेत स ट दऊे िकते, पिंत ुबाकीच्या 

महापासलका श्रीमंत नसल्यामळेु तया अिा प्रकािे स ट दऊे िकत नाहीत.  

मुंबईबाहिेील झोपडपट्टयांचा सवकास किण्यासाठी अज न तित द वाढसवता आली ति 

सनसितपणे वाढसवली पासहजे, असे मला वाटते. 

 सभापती महोदय, ही सवथ सवकास कामे होत असताना िेल्वे मागाथच्या 

सवकासासाठी कें द्र सिकाि आसण िाज्य सिकाि स्वतंत्रपणे काम किीत असते.   

माननीय मखु्यमंत्री श्री.उद्धवजी ठाकिे आसण माननीय िेल्वे िाज्यमंत्री आदिणीय 

श्री.िावसाहबे दानवे ह े दोन-तीन मसहन्याप वी एका कायथक्रमात एकत्र आले होत.े  

तयावेळी संभाजीनगि त ेपणुे असा िेल्वे मागथ प्रकल्प हाती घेण्याची चचाथ झाली होती.  

िाज्य सिकािने या मागाथसाठी भ संपादन केले ति कें द्र सिकाि सनसितपणे संभाजीनगि-

पणुे हा िेल्वे मागथ करु िकते.  इति िेल्वे मागांचा सवचाि होत असताना संभाजीनगि-

पणुे या िेल्वे मागाथचा सवचाि किण्यात यावा, अिी मी सवनंती कितो. 

  

 

        नंति श्री.कांबळे....  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) J - 50 

MSK/AKN/KTG प्रर्म श्री.बोडे 11:30 

 

 

श्री. अबंादास दानवे .... 

सिडीच्या सवमानतळाचा सवकास होत आह ेआसण त यासाठी सनधी सदलेला आह.े पिंत ु

तयाबिोबि संभाजीनगिच्या सवमानतळ सवस्तािीकिणात भ संपादनासाठी दखेील िाज्य 

सिकािचा वाटा आवश्यक आह.े तयामळेु तो सधु्दा िाज्य सिकािने या सवमानतळाच्या 

सवस्तािीकिणासाठी सदला पासहजे. कािण ह ेआंतििाष्ट्रीय सवमानतळ होत आह.े 

आपण तयासाठी दखेील अर्थसंकल्पामध्ये तित द किावी अिी मी सवनंती कितो. 

 सभापती महोदय, सहदंतुवावि सन्माननीय सविोधी पक्षनेते बोलले की, ह े

सिकाि सहदंतुव सवसिलेले आह.े सहदंतुव म्हणजे काय ? सहदंतुवाची व्याख्या असतिय 

व्यापक आह.े आता तयावि चचाथ किण्याची वेळ नाही. सिकािने मागच्या काळात 

आपल्याकडे ४ वेगवेगळ्या पध्दतीचे तीर्थ आहते, १२ ज्योसतसलंग आहते तयांच्या 

सवकासाची घोषणा केली असताना या अर्थसंकल्पात अष्टसवनायकाच्या सवकासाची 

दखेील घोषणा केली आह.े भाितीय जनता पाटीची सहदंतुवाची भ समका वगेळी असेल, 

सिवसेनेची वेगळी असेल, पिंत ुही भ समका ठेवत असताना, या सिकािने साडे तीन 

पीठांचा सधु्दा अिाच पदतीने सवकास किावा अिी सधु्दा माझी सवनंती आह.े 

 सभापती महोदय, आपण नांदडेच ेआहात. आपल्याकडे माहूि, तळुजाप ि,  

कोल्हाप ि, वणी आह.े तयामळेु या साडे तीन पीठांचा दखेील सवकास 

अष्टसवनायकाबिोबि व्हावा अिी मी सिकािला सवनंती कितो. वेगवेगळ्या पध्दतीने 

घोषणा झाल्या आहते. वेगवेगळ्या पध्दतीने आिोप दखेील झाले आहते. सन्माननीय 

सविोधी पक्षनेतयांनी मदु्रांक िलु्काबाबत आिोप केला होता की, सबल्डिांना धासजथण े

व्हावे म्हण न मदु्रांक िलु्क या सिकािने कमी केला आह.े मदु्रांक िलु्क पासहला ति 

महािाष्ट्राचा मदु्रांक िलु्क ५ टक्के आह,े गजुिातचा मदु्रांक िलु्क ४.९ टक्के आह,े 

कनाथटकचा मदु्रांक िलु्क ३ टक्के आह.े आता असे बोलायचे झाले ति या िाज्याने 

याच कामासाठी केले का हा आपल्यामाफथ त मी प्रश्न सवचारु इसच्छतो. पिंत ुमला असे 

वाटते की, मदु्रांक िलु्कामळेु सनसित आजच्या काळात बांधकाम व्यवसायात तेजी 

येऊ िकते. सिकािने मदु्रांक िलु्काबाबतीत असतिय योग्य सनणथय घेतला आह.े 

औिंगाबादचे नाव संभाजीनगि किण्यासवषयी सविोधी पक्षाच्या सवथ मंडळींनी  
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श्री. अबंादास दानवे .... 

वेगवेगळ्या पध्दतीने आवाज उठसवला आह.े मी यातील एक साक्षीदाि आह.े सदनांक 

८ मे, १९८८ हा सदवस आह.े सिवसेना प्रमखु बाळासाहबे ठाकिे यांनी संभाजीनगि 

नावाची घोषणा सदनांक ९ मे, १९८८ ला संभाजीनगिात केली. यतुीचे सिकाि आले. 

मिाठवाड्यात पसहली बैठक झाली, तया सदविी पसहल्या कॅसबनेटमध्ये या संदभाथतील 

ठिाव मंज ि झाला होता. सदि बाबतीतील प्रकिण सवोच्च न्यायालयापयंत गेले. 

भाितीय जनता पक्षाची सवथ मंडळी संभाजीनगि किा असे म्हणतात. िाज्यात ५ वष े

भाितीय जनता पाटीचे मखु्यमंत्री होते. आम्ही २५ वेळा सवथ कॅसबनेटला भेटलो. 

सन्माननीय सदस्य श्री. चंद्रिेखि बावनकुळे साहबेांना दखेील माहीत आह.े 

संभाजीनगिला कॅसबनेट होती. तयावेळी आम्ही सवांना भेटलो होतो. ५ वषे 

संभाजीनगि किण्याबाबत भाितीय जनता पाटीला जाग आली नाही का, ५ वष े

भाितीय जनता पाटी झोपली होती का ? आता साततयाने सवथजण संभाजीनगिसवषयी 

बोलत आहते. मी आठवण कितो की, याच सभागहृात मागणी केली होती. 

....(अडर्ळा).... सिवसेनेने मागणी केली होती. भाजपच्या मखु्यमतं्रयांनी ऐकले 

नव्हते. मी ह े स्पष्ट सांगतो. सभागहृाने मागच्या सडसेंबिमध्ये संभाजीनगिचे जे 

सचखलठाणा सवमानतळ आह े तयाचे नाव धमथवीि छत्रपती संभाजीिाजे भोसले 

किण्याचा सनणथय सवधीमडंळाच्या दोन्ही सभागहृांनी घेतलेला आह.े आपला प्रस्ताव 

दीड वषे कें द्र सिकािकडे पड न आह.े पिंत ु या संभाजीनगिच्या सचखलठाण े

सवमानतळाचे नाव संभाजीिाजे सवमानतळ कें द्र सिकािने केले नाही. कोणी तिी 

सवधानसभेत म्हणते की, मी कें द्रात बस न ह ेकितो, ते कितो. मला वाटते की, सवाथत 

आधी संभाजीनगिच्या सवमानतळाचे नाव संभाजीिाजे सवमानतळ लवकिात लवकि 

किावे. सनसितपणे औिंगाबादचे नाव संभाजीनगि याच महासवकास आघाडीच्या 

काळात झाल्यासिवाय िाहणाि नाही असे मी सांग  िकतो.  

 सभापती महोदय, मी सिकािला काही मागण्या करु इसच्छतो. मी नदीजोड 

प्रकल्पासवषयी बोललो. मिाठवाडा वॉटि सग्रडसवषयी बोललो. संभाजीनगि 

सवमानतळासवषयी दखेील बोललो. गं्रर्ालयाचा एक महत्त्वाचा सवषय आह.े सन  
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श्री. अबंादास दानवे .... 

२०१३ पास न िाज्यातील िासनमान्य सावथजसनक गं्रर्ालये, वाचनालये यांची 

अवस्र्ा असतिय सबकट आह.े गं्रर्ालयाच्या अनदुानाचे मागच्या वषीचे ४६ कोटी 

३४ लाख रुपये अज न बाकी आहते. िाज्यात १२८५८ गं्रर्ालये आहते. र्कीत ४६ 

कोटी रुपये दखेील समळालेले नाहीत. येणाऱ्या वषाथची १२२ कोटी रुपयांची दखेील 

तित द अर्थसंकल्पामध्ये झालेली नाही. आपण एकीकडे वाचन संस्कृती सनधीसाठी, 

पसु्तकाच्या गावासाठी योजना मागतो  आसण जी गं्रर्ालये सरुु आहते तयांना मात्र 

कोणतेही अनदुान दते नाही. मी सिकािचे लक्ष या गं्रर्ालयाच्या मागणीकडे वेध  

इसच्छतो. अनदुानात वाढ व्हावी. सकमान र्कीत अनदुान सिकािने लवकि सदले 

पासहजे अिी मी मागणी कितो.  

 सभापती महोदय, माझी एक मागणी आह.े कोसवडच्या काळात 

लॉकडाऊनमध्ये काही सवद्यार्थयांवि वेगवेगळे गनु्ह े दाखल झाले आहते. 

जीवनावश्यक वस्त  आणायला जाताना गनु्ह ेदाखल आहते. लॉकडाऊनचा वेळ ११ 

वाजताचा आह,े ११.०५ झाले ति पोसलसांनी गनु्हा दाखल केला आह.े अनेक 

सवद्यार्थयांवि गनु्ह ेदाखल आहते. आज वेगवेगळ्या भिती होत आहते. यपुीएससी, 

एमपीएससी पिीक्षा होत असताना तयांच्यावि गनु्ह ेदाखल आहते. सवथ अिा पध्दतीच े

ह े गनु्ह ेआहते. मी सवथ गनु्ह ेअसे म्हणत नाही. पिंत ुलॉकडाऊन असताना बाहिे 

गेल्याविील ह ेगनु्ह ेआहते. ५ समसनटे, १० समसनटे उिीि झाला ति गनु्हा दाखल झाला 

आह.े अनेक पालक आम्हाला भेटत आहते. येणाऱ्या काळात यांची अडचण होईल. 

नोकिीसाठी कॅिेक्टि ससटथसफकेट लागते. पोस्ट, बँक यांची भिती सरुु आह.े सविोधी 

पक्ष दखेील याबाबत सहमत असेल की, या सवद्यार्थयांविील ह ेगनु्ह े  लवकि माग े

घ्यावेत. मी या संदभाथत सवनंती कितो.  

 सभापती महोदय, मिाठवाड्यातीलच नव्ह ेति सवथ सठकाणचा एक मदु्दा आह.े 

नवजात बालकांचा मतृय  हा एक महत्त्वाचा मदु्दा आह.े अनेक सठकाणी रुग्णालये झाली 

आहते, पण तेर्पयंत पोहोचणे, येणे असतिय सजकिीचे काम आह,े सविेषत: ग्रामीण  
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श्री. अबंादास दानवे .... 

भागातील अवस्र्ा आह.े नवजात बालकांच्या मतृय चे प्रमाण १७ पेक्षा वि नसाव े

असा समलेसनअम डेव्हलपमेंट गोल आह.े पिंत ुआपल्याकडे तयाचे प्रमाण २९ च्या 

आसपास आह.े माननीय वैद्यकीय सिक्षण मंत्री उपसस्र्त आहते. ते सनसितपणे याची 

नोंद कितील. मिावाड्यामध्ये सनओनटल ॲम्ब्यलुन्स लहान, नवजात बालकांसाठी 

आवश्यक आह.े अर्थसंकल्पात संप णथ िाज् यासाठी याची व्यवस्र्ा किावी, सविेषत: 

मिाठवाड्यासाठी किावी.  

 सभापती महोदय, आपण हाप स आबं्यासवषयी बोलतो. मिाठवाड्यात केसि 

आंबा सधु्दा महत्त्वाचा आह.े हाप स आबं्याची सनयाथत किणे, उतपादन वाढसवणे या 

सवथ सवषयी आपण चचाथ कितो. माठवाड्यात केसि आंबा महत्त्वाचा आह ेआसण 

तयासाठी कें द्र सिकािने जीआय टॅग दखेील सदला आह.े जगभिात हा केसि आंबा 

पोहोचण्यासाठी सिकािने वेगवेगळ्या प्रकािचे प्रकल्प हाती घ्यावेत अिी मी सवनंती 

कितो. ह े सिकाि असतिय जाणीव असलेले सिकाि आह.े अतयंत संवेदनिील 

सिकाि आह.े मी याचे एक उदाहिण सांगतो. तालकुा त्रयंबकेश्वि येरे् खाििेत सठकाण 

आह.े आसदवासी भागातील सपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न साडसवण्यासाठीचे ह ेउदाहिण 

आह.े आसदवासी बांधव सपण्याच्या पाण्यासाठी एका साध्या लाकडाहून एका बाजनेु 

दसुऱ्या बाजलुा जात होते. सकाळ दसैनकातील हा फोटो आह.े माननीय मंत्री                

श्री. आसदतय ठाकिे साहबेांनी असतिय संवेदनिीलतेने दसुऱ् या, सतसऱ्या सदविी तरेे् 

जाऊन प ल बांधावयास लावला. आसदवासी बांधवांना ताबडतोब मदत झाली. 

मागच्या सकतयेक वषांपास न असलेला हा प्रश्न कोणी मांडला नव्हता. माध्यमांच्या 

सहाय्याने हा प्रश्न समोि आला. माननीय मंत्री श्री. आसदतय ठाकिे साहबेांनी तवरित 

जाऊन हा प्रश्न सोडसवण्यासाठी काम केले. सिकाि अतयंत संवेदनिील आह ेआसण 

या संवेदनिील सिकािने मांडलेला अर्थसंकल्प िेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या, 

कामगािांच्या सहताचा आह े असे मी मानतो. मी अर्थसंकल्पासवषयी सिकािच े

असभनंदन कितो आसण येरे्च र्ांबतो. धन्यवाद ! जय सहदं ! जय महािाष्ट्र ! 

---- 
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 श्री. चंद्रिेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, मी सन २०२२-२०२३ च्या 

अर्थसंकल्पावि बोलण्यासाठी उभा आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. अंबादास दानवे ३७ 

समसनटे का बोलले यावि माझा आक्षपे नाही. पण आता सभागहृाची बैठक 

संपण्यासाठी ६ समसनटे सिल्लक िासहले आहते. माझी सवनंती आह ेकी, मी उद्या 

सकाळी पसहल्यांदा भाषण कितो. कािण मला भाषणासाठी २०-२२ समसनटे लागणाि 

आहते. मी सवदभथ, मिाठवाडा या संदभाथतील सवषयांवि बोलणाि आह.े मी सन्माननीय 

सदस्य श्री. प्रवीण दटके यांना सवनंती कितो की, तयांनी बोलावे. 

 तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत आसगावकि यांनी 

बोलावे. 

 श्री. चंद्रिेखि बावनकुळे : सभापती महादये, सन्माननीय सदस्य श्री. प्रवीण 

दटके यांचा भाषणासाठी क्रमांक आह.े ते महत्त्वाच्या सवषयावि बोलणाि आहते. त े

उद्या सभागहृात उपसस्र्त िाहणाि नाहीत.  

 श्री. जयंत आसगावकि : सभापती महोदय, मी ५ समसनटे बोलणाि आह.े जास्त 

बोलणाि नाही. नवीन सन्माननीय सदस्यांना बोल  द्यावे. 

 तालिका सभापती : उद्या सकाळी पसहल्यांदा तमु्ही बोलावे.  

 श्री. जयंत आसगावकि : सभापती महोदय, ठीक आह.े 
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 श्री. प्रवीण दटके (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपले, 

सन्माननीय सदस्य श्री. चंद्रिेखि बावनकुळे व सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत 

आसगावकि यांचे आभाि मानतो. कािण आपण मला बोलण्यास संधी सदली आह.े  

 सभापती महोदय, मी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पावि बोलण्यासाठी उभा 

आह.े अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केल्यानंति असे सदसले की, जनु्याच घोषणांच े

रिपॅकेसजंग यामध्ये आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. अमोल समटकिी बोलत होते की, मी 

एक-एक पान भाषण वाचले आह.े  

 सभापती महोदय, अर्थसंकल्पाचे मागचे भाषण आसण ह ेभाषण मी पासहले 

आह.े 

          नंति श्री. खचे .... 
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श्री.प्रवीण दटके.... 

ह ेमी बसघतले तेव्हा ५० टक्के भाषण तसेच आह.े मी नवीन सदस्य आह.े दिवषी 

असे होते की, यावषीच असे झाले याची मला मासहती नाही. मी दोन्ही भाषणे वाचली 

आहते. तया भाषणात ५० टक्के मदु्द ेतेच आहते. हा अर्थसंकल्प संप णथ महािाष्ट्राचा 

आह ेकी, फक्त पणुे, मुबंई सकंवा काही िहिांपिुता मयाथसदत आह ेयाची मला भीती 

वाटते. नागप ि, अमिावती, अकोला, औिंगाबाद, लात ि, नांदडे, मिाठवाडा, उत्ति 

महािाष्ट्र, कोकण असे िब्द या अर्थसंकल्पात फाि कमी आहते. पणुे, सपंपिी-

सचंचवड,  मुंबई, एमएमआि रिजन असे िब्द ख प वेळा आले आहते. म्हण न मला 

अिी भीती वाटते की, हा अर्थसंकल्प महािाष्ट्राचा आह ेकी, फक्त साडेतीन, चाि, 

पाच सजल्याकिीता आह.े अिी माझी सिकािला सवचािणा आह.े 

 सभापती महोदय, नागप ि ह ेउप िाजधानीचे िहि आह.े माझे असे म्हणणे नाही 

की, एकट्या नागप िसाठी सनधी द्या. संप णथ महािाष्ट्राला सनधी द्यायला पासहजे. 

अर्थमंत्री महोदय श्री.असजत पवाि यांचे पे्रम व अर्थ िाज्यमंत्री महोदय श्री.िंभ िाज 

दसेाई यांचे पे्रम पणुे व सातािा या िहिावि अस  िकते. मी असतो तिी तसेच झाले 

असते. असे पे्रम ठेवत असताना अर्थमंत्री व उप मखु्यमंत्री ह ेसंप णथ महािाष्ट्राचे आहते.  

श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे ह े संप णथ महािाष्ट्राचे मखु्यमंत्री आहते. माननीय 

श्री.िंभ िाज दसेाई संप णथ महािाष्ट्राचे अर्थ िाज्यमंत्री आहते. बजेटमधील सनधीच े

वाटप किीत असताना संप णथ महािाष्ट्रावि लक्ष िाहू िकत नाही ह ेमला मान्य आह.े 

सवदभथ व मिाठवाडा मागासलेला आह.े मागील पाच वषाथच्या काळात माननीय 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस ह ेमखु्यमंत्री होते, श्री.चंद्रिेखि बावनकुळे मंत्री होते. तया मंत्री 

मंडळात सिवसेनेच ेअनेक मंत्री होते. तया काळात सवदभाथला जास्त सनधी समळाला 

असेल कािण अनेक वषाथचा अनिेुष होता. भाजपच्या सिकािने पणुे व मुंबईकडे 

दलुथक्ष केले नाही. हीच भावना आमच्या मनात आह.े आपण पणुे व मुबंई िहिांना 

भिभरुन द्या. सवदभथ व मिाठवाड्यावि कृपया अन्याय करु नका. अिी माझी अर्थमंत्री 

महोदयांना सवनंती आह.े िाज्य सिकािच्या अखतयारित नागप ि महानगिात ४९ हजाि 

सकलोमीटिचे िस्ते आहते. या िस्तयांकरिता एखाद ेपॅकेज पणुे रिंगिोडच्या धतीवि,  
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श्री.प्रवीण दटके.... 

मुंबईतील िस्तयांच्या धतीवि नागप िला द्यावे अिी माझी सवनंती आह.े भाितीय जनता 

पक्षाचे सिकाि असताना १००  कोटी महानगिपासलकेला, १०० कोटी एनआयटी व 

१०० कोटी िाज्य सिकाि असे पॅकेज दिवषी नागप ि िहिासाठी समळत होते. आता 

आपण १०० कोटी रुपये दऊे िकत नसान ति सकमान दिवषी ५० कोटी रुपयांच े

पॅकेज िाज्य सिकािच्या िस्तयांसाठी द्यावे यासाठी या बजेटमध्ये तयाचा समाविे 

व्हावी अिी माझी मंत्री महोदयांना सवनंती आह.े नागप ि महानगिात तसेच दिेात 

स्माटथससटी प्रकल्प सरुु आहते. या प्रकल्पात काही जागा तलावांसाठी आिसक्षत 

आहते. सपण्याचे पाणी ह े िहिांसाठी ख प अडचणीचा सवषय झालेला आह.े 

धिणातील पाणी िेतीसाठी पसहले की, सपण्यासाठी पसहले असे सवषय अनेक सठकाणी 

सनमाथण झाले आहते. तयामळेु जेरे् स्माटथससटी प्रकल्प होत आहते तेरे् मोठ्या प्रमाणात 

नवीन तलाव सनमाथण केले ति तयाचा वापि मोठ्या िहिात सपण्याच्या पाण्यासाठी 

होईल. तलाव सनमाथण किण्यासाठी िासनाने सनधी द्यावा अिी माझी मागणी आह.े 

 सभापती महोदय, माननीय श्री.सनुील केदाि ह ेक्रीडामंत्री आहते, पणुे येर्ील 

बालेवाडी येरे् मोठी स्पोटथ यसुनव्हथससटी होत आह.े तयाच धतीवि कें द्र िासनाच्या 

माध्यमात न नागप ि येरे् स्पोटथ ॲर्ॉरिटी ऑफ इसंडया यांच्या माफथ त सवभागीय क्रीडा 

संकुल तयाि होत आह.े िाज्य सिकािचे सवभागीय क्रीडा संकुल नागप ि येरे् आह.े 

बालेवाडीच्या धतीवि नागप ि यरे् एक छोटी डीम्ड यसुनव्हथससटी किावी. दिेाच े

मध्यवती कें द्र नागप ि येरे् आह.े नागप ि येरे् सवमानतळ आह,े िेल्वे  स्टेिन आह,े 

बसने येण्याजाण्याची सोय आह.े तेर् न चाि-चाि हायवे गेले आहते. खळेाड ंना तरेे् 

पोहचणे सोपे जाईल. बालेवाडीच्या धतीवि नागप ि येरे् छोटी डीम्ड यसुनव्हथससटी 

व्हावी अिी माझी मंत्री महोदयांना सवनंती आह.े काल सवधानसभमेध्ये नागप ि 

सजल्हासधकािी कायाथलयासाठी अर्थमंत्री महोदयांनी १०० कोटी रुपये मंज ि केले. 

तयाकरिता माजी मखु्यमतं्री श्री.परृ्थवीिाज चव्हाण साहबेांनी बैठक घेतली  होती. तया 

बैठकीनंति या सवषयाबाबत कोणतीही कायथवाही झाली नव्हती. माननीय अर्थमंत्री 

श्री.असजत पवाि यांच्यावि माझा सवश्वास आह.े ते िब्द दतेात तो खिा होतो. अर्थ  
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श्री.प्रवीण दटके.... 

िाज्यमंत्री सभागहृात उपसस्र्त आहते. नागप ि सजल्हासधकािी कायाथलयाकरिता जो 

सनधी अलॉट केला तो सवतिीत किावा अिी माझी सवनंती आह.े 

 सभापती महोदय,  नागप ि िहिात दोन ते तीन मेसडकल कॉलेज आहते. पिंत ु

सजल्हा रुग्णालय नाही. 

 तालिका सभापती (अमरनाथ राजूरकर) : सन्माननीय सदस्य श्री.प्रवीण 

दटके आपण ऑनलेग िहावे. 

 श्री.चंद्रिेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अर्थसंकल्पावि आणखी पाच ते सहा  सन्माननीय सदस्यांना आपले सवचाि व्यक्त 

किायचे आहते. तयामळेु उद्या सकाळी ही चचाथ ९.०० वाजता सरुु किावी. 

 तालिका सभापती : या संदभाथतील सनणथय सभापती महोदय घेतील. आता 

सभागहृाची सविेष बैठक स्र्सगत होत आह.े सभागहृाची सनयसमत बैठक दपुािी 

१२.०० वाजता पनु्हा सरुु होईल. 

(सभागहृाची बैठक दपुािी ११.४५ ते १२.०० वाजेपयंत स्र्सगत झाली.) 

        या नंति श्री.बोिले... 
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( स्थलितीनांतर ) 

( सभापतीस्थानी माननीय सभापती ) 

माननीय लिरोधी पक्षनेतयाांिर दाखि करण्यात आिेल्या 

एफआयआरबाबत 

 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, आघाडी सिकािचे ज्याप्रमाणे सडुाच े

िाजकािण सरुु आह.े... 

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि यांना सांग  इसच्छतो की, 

आपण प्रर्म सवषय सभागहृाच्या सनदिथनास आण न द्यावा. 

 श्री.भाई सगिकि : सभापती महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि 

यांच्यासवरुद्ध कोणी तिी सतऱ्हाईत माणसाने तक्राि केल्यामळेु एफआयआि दाखल 

किण्यात आला आह.े खिे म्हणजे तयांचा सप्रसव्हलेज आह,े असधवेिन सरुु आह.े त े

मज ि सोसायटी गटाचे सभासद नाहीत, ते मज ि सोसायटी गटात न सनवड न आलेले 

नाहीत. िाष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाच्या आमदािांपैकी अनेक लोक मज ि सोसायटी गटात न 

सनवड न आलेले आहते, पिंत ुते मज ि नाहीत. मग असे असताना केवळ माननीय 

सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि यांच्याविच एफआयआि दाखल किण्यात आलेला 

आह.े कािण ते िोज सभागहृात सिकािला अडचणीत आणणािे प्रश्न उपसस्र्त 

कितात, ठिाव मांडतात. तयामळेु सिकािकड न सडुाचे िाजकािण होत आह.े मी या 

सडुाच्या िाजकािणाचा सनषेध कितो. तयांच्यावि जो एफआयआि दाखल किण्यात 

आलेला आह ेतो िद्द किण्यात यावा, अिी माझी सवनंती आह.े  

 सभापती : मी सविोधी पक्षाच्या प्रतोदांना सांग  इसच्छतो की, सिकािकडे या 

सवषयाची चौकिी करुन ती मासहती सभागहृासमोि ठेवीन.  

( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन एकाच वळेी 

बोलण्याचा प्रयतन कितात.) 

--------- 
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    पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तिे 

राज्यातीि अनुदानप्राप्त उच्च माध्यलमक शाळा / कलनष्ठ महालिद्याियातीि 

िाढीि लशक्षक पदाांना मान्यता देण्याबाबत  

(१) * ११९३९ श्री.लिक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटीि, श्री.लकशोर दराडे, 

डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अलभलजत िांजारी, डॉ.िजाहत लमर्ाा, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.जयांत आसिािकर, श्री.नािोराि िाणार : सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील १०० टक्के अनदुानप्राप्त उच्च माध्यसमक िाळा/कसनष्ठ 

महासवद्यालयातील सन २००३-२००४ ते २०१८-२०१९ या कालावधीत वाढीव 

सवद्यार्ी संख्येमळेु सिक्षक संच सनधाथिणात वाढीव सिक्षक पद ेमंज ि किण्यात आली, 

ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, संच सनधाथिणातील वाढीव सिक्षक पदावि सनयमानसुाि सनयकु्तया 

किण्यात आल्या व सदि सनयकु्तयांना सवभागीय सिक्षण उपसंचालकांनी मान्यता 

प्रदान केली, तर्ासप, संच सनधाथिणातील वाढीव सिक्षक पदांना मान्यता प्रदान 

किण्याबाबतचा प्रस्ताव िासन स्तिावि प्रलंसबत असल्याने वाढीव पदावि कायथित 

सिक्षक वेतनापास न वंसचत आहते, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकिणाबाबत महािाष्ट्र िाज्य सिक्षक परिषद ससमतीतफे मुंबई 

येरे् सदनांक २ सपटेंबि, २०२१ पास न आंदोलन किण्यात आले, तसेच सदनांक ३ 

नोव्हेंबि, २०२१ िोजी मा.सिक्षण मंत्री यांच्या बंगल्यासमोि सनदिथने किण्यात आली, 

ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, िाज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनदुासनत कसनष्ठ 

महासवद्यालयांमधील तसेच उच्च माध्यसमक िाळांमधील सन २००३-०४ ते 

२०१०-११ या कालावधीतील व्यपगत पदांना व सन २०११-१२ ते २०१८-१९ या 

कालावधीतील उच्च माध्यसमक िाळांतील वाढीव पदांना मान्यता प्रदान 

किण्याबाबतचा सवत्त सवभागाकडे असभप्रायार्थ सादि किण्यात आलेल्या 

प्रस्तावासंदभाथत कोणती कायथवाही किण्यात आली आह,े 

(५) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी करुन, मान्यतेकिीता प्रलंसबत 

असलेले प्रस्ताव सनकाली काढ न, सदघथ काळापास न सवनावेतन काम किणाऱ्या कसनष्ठ 

( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वेेलमध्ये येऊन एकाच वेळी 
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बोलण्याचा प्रयतन किीत असतात.) 

ता.प्र.क्र.११९३९...... 

 

महासवद्यालयीन सिक्षकांना वेतन अदा किण्याबाबत तसेच वाढीव पदांना मान्यता 

प्रदान करुन सनधी उपलब्ध दणे्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा किण्यात येत 

आह,े 

  

प्रा. िर्ाा िायकिाड : (१), (२), (३), (४) व (५) सन २००३-२००४ ते २०१८-

२०१९ या कालावधीतील उच्च माध्यसमक िाळा / कसनष्ठ महासवद्यालयातील 

वाढीव पदाचा प्रस्ताव असभप्रायार्थ सवत्त सवभागास सादि किण्यात आला होता. सवत्त 

सवभागाने तयांचे असभप्राय उपलब्ध करून सदले अस न प्रस्तावाबाबत सामान्य 

प्रिासन सवभागाचहेी असभप्राय प्राप्त करून घेण्याबाबत सनदिे सदले आहते. तया 

अनषुंगाने प्रस्ताव असभप्रायार्थ सामान्य प्रिासन सवभागाकडे सादि केला आह.े 

 

 श्री.सवक्रम काळे : सभापती महोदय, िाज्यातील कसनष्ठ महासवद्यालयीन 

सिक्षक संघटनेच्या वतीने आज आझाद मैदानावि आंदोलन सरुु आह.े तयांचे अध्यक्ष 

श्री.संजय सिंद ेयांनी मंत्री महोदयांसमवेत चचाथ केली. आम्ही सदु्धा मंत्री महोदयांना 

सवनंती केलेली आह.े वाढीव पदांना मान्यता समळावी हा प्रश्न अनेक वषांपास न 

प्रलंसबत आह.े सभापती महोदय, या संदभाथत तातडीने आपल्या दालनात बैठक 

आयोसजत किण्यात यावी, अिी माझी सवनंती आह.े 

 सभापती : सदि तािांसकत प्रश्नाबाबत माझ्या दालनात बैठक आयोसजत 

किण्यात येईल, असे मी मंत्री महोदयांना सनदिे दते आह.े  

-------- 
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कणकििी (लज.लसांधुदुिा) तािुक्यातीि िािाांना शुध्द पाण्याचा  

पुरिठा करण्याबाबत  

(२) * १२२७२ श्री.प्रसाद िाड : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) कणकवली (सज.ससंधदुगुथ) तालकु्यातील नांदगाव, असलद,े कोळोिी, हडपीड, 

तोंडवली-बाविी तसेच कासाडे इ. गावांना पाणीपिुवठा किणाऱ्या सपयाळी 

नदीपात्रामध्य ेससलीका वॉसिंगचे गढ ळ पाणी सोडत असल्याच ेमाह ेसडसेंबि, २०२१ 

मध्ये वा तयादिम्यान सनदिथनास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदिहू द सषत पाणीमळेु गावातील ग्रामस्र्ांच्या आिोग्यावि सवपरित 

परिणाम होत असल्यामळेु िासनाने संबंसधतांना नदीपात्रात ससलीका वॉसिंगचे द सषत 

पाणी सोडण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालावी अिा मागणीचे एक ससवस्ति सनवेदन 

मा.पालकमंत्री, ससंधदुगुथ सजल्हा, मा.पाणीपिुवठा व स्वच्छता मंत्री, मखु्य कायथकािी 

असधकािी, सजल्हा परिषद ससंधदुगुथ, सजल्हासधकािी, ससंधदुगुथ सजल्हा आदींकडे माह े

सडसेंबि, २०२१ मध्ये वा तयादिम्यान सादि केले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी करुन, सदिहू सनवेदनातील 

मागणीच्या अनषुंगाने गावातील ग्रामस्र्ांना िधु्द व सपण्यायोग्य सिुळीत पाणीपिुवठा 

किण्याच्यादृष्टीने कोणती कायथवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.िुिाबराि पाटीि : (१) व (२) कणकवली (सज.ससंधदुगुथ) तालकु्यातील 

ग्रामपंचायत कोळोिी, व ग्रामपंचायत, नांदगाव, ता.कणकवली यांनी सपयाळी 

नदीपात्रामध्य ेससलीका वॉसिंगचे गढ ळ पाणी सोडत असल्याबाबत नोव्हेंबि, २०२१ 

मध्य ेतहससलदाि, कणकवली यांच्याकडे तक्राि केली होती.  

(३) उक्त तक्रािीच्या अनषुंगाने मंडळ असधकािी, नांदगाव ता.कणकवली यांचेमाफथ त 

स्र्ळ पाहणी किण्यात आलेली आह.े तसेच सनवेदनातील मागणीच्या अनषुंगाने 

उपप्रादसेिक असधकािी, महािाष्ट्र प्रद षण सनयंत्रण मंडळ, उपप्रादसेिक कायाथलय, 

ितनासगिी यांना उक्त प्राप्त तक्रािीच्या अनषुंगाने पाहणी करून प्रचसलत कायद्यातील 

तित दीनसुाि कायथवाही किण्याबाबत तहससलदाि, कणकवली यांच्यामाफथ त 

कळसवण्यात आले आह.े 
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( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन एकाच वळेी 

बोलण्याचा प्रयतन किीत असतात.) 

ता.प्र.क्र.१२२७२..... 

श्री.गलुाबिाव पाटील....... 

 कणकवली (सज.ससंधदुगुथ) तालकु्यातील नांदगाव, असलद,े कोळोिी, 

हडपीड, तोंडवली-बाविी तसेच कासाडे यरे्ील ग्रामपंचायतीच्या नळ योजनांच े

उद्भव व सावथजसनक सवसहिी सपयाळी नदीपात्रालगत असस्ततवात आहते. सपयाळी 

नदीपात्रालगत नांदगाव येरे् १ सावथजसनक सवहीि, असलद ेयेरे् २ सावथजसनक सवहीिी, 

कोळोिी येरे् नळ योजनेची १ उद्भव सवहीि, तोंडवी-बाविी येरे् २ उद्भव सवसह िी 

आहते. कासाडे यरेे् रे्ट नदीपात्रात कोणताही उद्भव नसल्याने सनयसमत पाणी गढ ळ 

होत नाही. सदि सवसह िींमध्य े सनयसमत TCL पावडि व तिुटी टाक न पाण्याच े

िधु्दीकिण करून गावाला िधु्द पाण्याचा पिुवठा केला जातो. 

 माह ेसडसेंबि-२०२१ या कालावधीत नांदगाव, असलद,े कोळोिी, हडपीड, 

तोंडवली-बाविी तसेच कासाडे या गावातील एक ण ६९ स्त्रोतांचे सवसहिीचे पाणी 

नमनेु िासायसनक तपासणीकिीता पाठसवले असता प्रयोगिाळेच्या तपासणी 

अहवालानसुाि सवथ पाणी नमनेु सपण्यास योग्य असल्याचे आढळ न आले आह.े  

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

( उप प्रश्न सवचािण्यात आले नाहीत.) 

--------- 
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ता.प्र.क्र.१२७१५ बाबत 

 श्री.अब्दलु्लाखान दिुाथणी : सभापती महोदय, सदि तािांसकत प्रश्न मसुस्लम 

आिक्षणाबाबत आह.े संबंसधत सवभागाचे मंत्री सभागहृात उपसस्र्त नाहीत. तयामळेु 

सदि तािांसकत प्रश्न िाख न ठेवण्यात यावा, अिी माझी सवनंती आह.े 

 सभापती : सदि तािांसकत प्रश्न िाख न ठेवण्यात येत आह.े  

--------- 
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( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वेेलमध्ये येऊन एकाच वेळी 

बोलण्याचा प्रयतन किीत असतात.) 

 िररष्ठ महालिद्याियातीि लबिर नेट/सेट अलधव्याख्यातयाांच्या  

सेिा ग्राह्य धरणेबाबत  

(४) * १२२८१ डॉ.रणलजत पाटीि : ताराांलकत प्रश्न क्रमाांक १०३७९ िा लदनाांक   

२७ लडसेंबर, २०२१ रोजी लदिेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय उच् च ि तांत्र 

लशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) वरिष्ठ महासवद्यालयातील सन १९९१ ते २००० या कालावधीत सेवते आलेल्या 

सबगि नेट/सेट पात्रताधािक असधव्याख्यातयांच्या सेवा ग्राय धरुन तयांना इति सवथ 

अनषुंसगक लाभ दणे्याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाने व मा.उच्च न्यायालयाने 

सदलेल्या सनणथयानसुाि संबंसधत यासचकाकतयांना तयांच्या सेवा ग्राय धरुन सवथ लाभ 

दणे्याची कायथवाही प णथ केली आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी करुन न्यायालयात न गेलेल्या तया 

समान इति असधव्याख्यातयांच्या सेवा सनयकु्ती सदनांकापास न ग्राय धरुन अनषुंसगक 

लाभ दणे्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्री.उदय सामांत : (१) व (२) सवद्यापीठ अनदुान आयोगाने सदनांक १९/०९/१९९१ 

च्या असधस चनेनसुाि अकृषी सवद्यापीठे व संलसग्नत महासवद्यालयात अध्यापक म्हण न 

सनयकु्त होण्यासाठी नेट/सेट अहथता सवसहत केलेली आह.े सदि िैक्षसणक अहथता िासन 

सनणथय सदनांक २३/१०/१९९२ नसुाि िाज्यातील अकृषी सवद्यापीठे व संलसग्नत 

महासवद्यालयांना लाग  किण्यात आलेली आह.े सदनांक २३/१०/१९९२ ते सदनांक 

०३/०४/२००० कालावधीत सनयकु्त सबगि नेट/सेट अध्यापकांनी तयांच्या 

सेवाकालावधीत सवद्यापीठ अनदुान आयोगाने सवसहत केलेली िैक्षसणक अहथता धािण 

केली नाही, अिा अध्यापकांच्या सेवा िासन सनणथय सदनांक २७/०६/२०१३ अन्वये 

काही अटी व ितीच्या अधीन िाहून िासन सनणथयाच्या सदनांकापास न सवथ प्रयोजनार्थ 

ग्राय धिण्याचा सनणथय घेण्यात आलेला आह.े सदिहू िासन सनणथयाच्या सविोधात 

 

ता.प्र.क्र.१२२८१..... 
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श्री.उदय सामंत....... 

मा.उच्च न्यायालय, मुबंई तसेच औिंगाबाद व नागप ि खडंपीठ येरे् नेट/सेट 

अहथतेबाबत दाखल असलेल्या सवथ यासचकांवि एकसत्रत सनुावणी घेण्याबाबत 

मा.सवोच्च न्यायालयाने सदलेल्या सनदिेानसुाि या. क्र.२०८२/२०१३ व इति 

समसवषयाच्या यासचकांवि सदनांक २३/१२/२०१५ िोजी एकसत्रत सनुावणी झाली व 

तयामध्ये िासन सनणथय सदनांक २७/०६/२०१३ वैध ठिसवला आह.े मा.उच्च 

न्यायालयाच्या सदि आदिेासवरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयात सविेष अनमुती 

यासचका दाखल झालेल्या अस न प्रकिण सद्य:सस्र्तीत न्यायप्रसवष्ट आह.े दिम्यान 

मा.उच्च व मा.सवोच्च न्यायालयाचे आदिे सवचािात घेऊन मा.मंसत्रमंडळाच्या 

मान्यतेने सदनांक २३/१०/१९९२ ते सदनांक ०३/०४/२००० या कालावधीत सनयकु्त 

सबगि नेट/ सेट अध्यापकांना तयांच्या म ळ सनयकु्तीचा सदनांक ग्राय धरुन ततकालीन 

प्रचसलत धोिणानसुाि सेवासनवतृ्तीवतेन लाग  किण्याचा धोिणातमक सनणथय घेण्यात 

आला अस न तयानसुाि सदनांक २९/१०/२०२१ िोजीचा िासन सनणथय सनगथसमत 

किण्यात आला आह.े  

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

( उप प्रश्न सवचािण्यात आले नाहीत.) 

--------- 
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ठाणे लजल्हा पररर्देच्या लशक्षण लिभािातीि ररक्त पदे भरण्याबाबत  

(५) * १२३४२ श्री.रलिांद्र फाटक : सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) ठाणे सजल्हा परिषदतेील सिक्षणासधकािी, उपसिक्षणासधकािी, गट 

सिक्षणासधकािी, सवस्ताि असधकािी अिी सिक्षण सवभागातील महतवाची पद ेरिक्त 

असल्याचे माह ेसडसेंबि, २०२१ मध्ये वा तयादिम्यान सनदिथनास आले आह,े ह ेखिे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, रिक्त पदांमळेु अन्य असधकाऱ्यांना इति सवभागांचा प्रभािी पदभाि 

दणे्यात आला आह,े सदि असधकािी म ळ आस्र्ापनेच्या जागवेि असधक वेळ काम 

करित अस न उिलेला वळे प्रभािी पदासाठी दतेात, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, प्रभािी असधकािी अपेसक्षत काम कित नसल्याने गाव, तालकु्याच्या 

सठकाणाहून सजल्हा परिषदते कामाकिीता येणाऱ्या सिक्षकांना वािंवाि ये-जा किावी 

लागते, अिी तक्राि ठाणे सजल्हा सिक्षक भािती संघटनेने सजल्हा परिषदचे्या 

वरिष्ठांकडे केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, रिक्त पदांमळेु सिक्षकांचे प्रश्न प्रलंसबत िासहले अस न, सवभागात प्रभािी 

असधकाऱ्यांमळेु गैिव्यवहािाचे, लाचखोिीचे प्रमाण वाढले असल्याचेही सनदिथनास 

आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी करुन ठाणे सजल्हा परिषदचे्या सिक्षण 

सवभागातील रिक्त पद ेभिण्याबाबत कोणती कायथवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

प्रा. िर्ाा िायकिाड : (१) व (२) अंित: खिे आह.े 

(३) असे सनवेदन सदि कायाथलयास प्राप्त नाही. 

(४) ह ेखिे नाही. 

(५) रिक्त पद ेभिण्याबाबत आवश्यक कायथवाही चाल  आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 

श्री.िवींद्र फाटक : सभापती महोदय, मी मंत्री महोदयांना दोनच प्रश्न सवचािणाि 

आह.े.... 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) L - 70 

GRB/AKN/KTG प्रर्म श्री.खचे 12:00 

 

 

( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन एकाच वळेी 

बोलण्याचा प्रयतन किीत असतात.)   

 सभापती : सभागहृातील गोंधळसदृि परिसस्र्तीत मला सभागहृाच े

कामकाज पाि पाडणे िक्य होत नसल्यामळेु मी सभागहृाची बैठक २५ समसनटांसाठी 

स्र्सगत कितो. 

( सभागहृाची बैठक दपुािी १२.०४ ते १२.३० पयंत स्र्सगत झाली.) 

-------- 

        यानंति श्री.सांगळे..... 
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(स्थलितीनांतर) 

(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती ) 

ता.प्र.क्र.१२३४२....  

 उप सभापती : तािांसकत प्रश्न क्रमांक १२३४२...... 

 श्री.िवींद्र फाटक : सभापती महोदया, ........ 

  (सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन घोषणा दते असतात.) 

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदया, आमचा असतिय महत्त्वाचा प्रश्न आह.े.. 

 उप सभापती : प्रश्नोत्तिाचा तास संपल्यानंति मी आपल्याला बोलण्याची 

संधी दतेे... 

     (सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये घोषणा दते असतात.) 

 श्री.िवींद्र फाटक : सभापती महोदया, सदि तािांसकत प्रश्नासंबंधी मंत्री 

महोदयांनी तयांच्या दालनात बैठक घेतल्यास माझी काही हिकत नाही.  

 प्रा.वषाथ गायकवाड : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्यांनी 

सांसगतल्याप्रमाणे सदि सवषयासंबंधी माझ्या दालनात बैठक घेतली जाईल.  

 श्री.िवींद्र फाटक : सभापती महोदया, ठीक आह.े 

     --------- 

  



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) M - 72 

MJS/AKN/KTG प्रर्म श्री.बोिले 12:30 

 

 

 

राज्यातीि लजल्हा पररर्द शाळाांमधीि किा, क्रीडा ि कायाानुभि 

लशक्षकाांना स्थायी सेिेची सांधी उपिब्ध करून देणेबाबत 

  

(६) * १२७५८ श्री.लकरण सरनाईक : सन्माननीय शािेय लशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िाज्यातील सजल्हा परिषद िाळेमध्ये सन २०१३ ते २०१९ पयंत कायथित 

असलेल्या कला, क्रीडा व कायाथनभुव सिक्षकांना सेवेत पनु्हा सामाव न घेऊन, तयांच्या 

झालेल्या सेवेचा सवचाि करून स्र्ायी सेवेची संधी उपलब्ध करून दणेेबाबत 

कोणतीच कायथवाही झाली नसल्याचे माह ेजानेवािी, २०२२ च्या पसहल्या सप्ताहात 

सनदिथनास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, चौकिीत काय 

आढळ न आले, तद्नसुाि कला, क्रीडा व कायाथनभुव सिक्षकांना स्र्ायी सेवेची संधी 

उपलब्ध करून दणेेबाबत कोणती कायथवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सवलंबाची कािणे काय आहते ? 

  

प्रा. िर्ाा िायकिाड : (१) व (२) सद्य:सस्र्तीत प्रकिण न्यायप्रसवष्ट अस न मा.उच्च 

न्यायालयाने अंसतम आदिे अद्याप सदलेले नाहीत. 

(३) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

  

 श्री.सकिण सिनाईक :  सभापती महोदया, सदि तािांसकत प्रश्नामधील सवषय 

न्यायप्रसवष्ट असल्यामळेु सटुत नाही असे िासनाच्या वतीने वांिवाि उत्ति सदले जाते. 

िाज्यातील सजल्हा परिषद िाळांमधील कला, क्रीडा व कायाथनभुव सिक्षकांना स्र्ायी 

सेवेची संधी समळणाि आह ेकी नाही ? तयांना सदि सेवेची समळणाि असल्यास ती 

कधीपयंत सदली जाणाि आह े?  

 (सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये घोषणा दते असतात.) 

 

ता.प्र.क्र.१२७५८... 
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 प्रा.वषाथ गायकवाड : सभापती महोदया, िाज्यातील सजल्हा परिषद 

िाळांमधील कला, क्रीडा व कायाथनभुव सिक्षकांची प वी सनदिेकांची पद े होती. 

तयानंति ती पद ेबेस लेक्चिची झाली. या संदभाथत कोटथ केस सरुु आह.े सदि प्रकिण 

न्यायप्रसवष्ट आह.े सभापती महोदया, मी या संदभाथत आपल्यासमवेत चचाथ किते. 

आपण या संदभाथत बैठक घेऊ.  

 ( सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये घोषणा दते असतात.) 

 उप सभापती : ठीक आह.े  

     ----------- 
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ताराांलकत प्रश्न क्रमाांक ११८०६ सांबांधी 

 श्री.सतीि चव्हाण : सभापती महोदया, सदनात संबंसधत सवभागाचे मंत्री 

महोदय उपसस्र्त नाहीत. सभापती महोदया, माझी आपल्याला सवनंती आह ेकी, 

आपण हा तािांसकत प्रश्न िाख न ठेवावा..... 

 ( सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये घोषणा दते असतात.) 

 उप सभापती : सदिहू तािांसकत प्रश्न िाख न ठेवण्यात येत आह.े  

सन्माननीय सदस्य श्री.प्रसाद लाड यांनी र्ोडक्यात आपले म्हणणे मांडाव.े... 

तयाप वी सवथ सन्माननीय सदस्यांनी आपापल्या जागेवि जाऊन बसावे.... 

 

    ----------- 
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माननीय लिरोधी पक्षनेते याांच्यािर दाखि केिेल्या एफआयआरसांबांधी 

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदया, आज िाज्यात माननीय सविोधी पक्षनेत े

यांच्यावि गनु्हा दाखल झाला. महासवकास आघाडी सिकािने किा प्रकािे खोटे गनु्ह े

नोंदवायचे याची जंत्री सरुु केली आह.े ज्या गनु्हयामध्ये मुंबै बँकेच्या १० वेळा 

चौकिी किण्यात आली. तया सवथ चौकिींच्या वेळी न्यायालयाने "No coercive 

action" अिा प्रकािे सनदिे सदले. तयात मज ि संस्र्ांचा दखेील उल्लेख होता. तिी 

दखेील आज. मुंबईतील एमआिए मागथ पोलीस स्टेिनमध्ये माननीय सविोधी पक्षनेत े

श्री.प्रवीण दिेकि यांच्यावि नव्याने गनु्हा दाखल किण्यात आला. िाज्यात २५ हजाि 

पेक्षा जास्त मज ि संस्र्ा आहते. ही बाब माननीय मंत्री श्री.छगन भजुबळ यांना माहीत 

असावी.  

 उप सभापती : आपण यासंबंधी संप णथ तपिील वणथन किणाि असल्यास 

उलट तयांची बदनामी होत आह.े आपण फक्त अन्याय झाल्यासंबंधीचा मदु्दा मांडावा.  

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदया, २५ हजाि पेक्षा जास्त मज ि संस्र्ांमध्ये  

९० टक्के सदस्य सत्ताधािी पक्षामधील आहते. तयात मंत्री, आमदाि, मंत्री महोदयांच े

भाऊ, नातेवाईक आहते. ३५ सजल्हा बँकांमध्ये प्रतयेकी २ सदस्यांप्रमाणे मज ि 

संस्र्ांमध न सनवड न येणािे ७० सदस्य ह े कोणतया ना कोणतया िाजकीय पक्षांच े

आहते. माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि यांनी मज ि संस्रे्मधील िाजीनामा 

सदला अस न ते आता बँसकंगमध न सनवड न आलेले आहते. तयामळेु आज तयांच्यावि 

कोणतया कािणास्तव व किाकरिता गनु्हा दाखल झाला आह े? सदि गनु्हयामध्ये 

भा.द.सव. कलम १९९, २००, ४०६, ४१७, ४२०, ४६५, ४६८ आसण १२० (ब)  

लावण्यात आली आहते. याचा अर्थ ते पलॅनि आहते का ?  

उप सभापती : आपण कोणतया सवभागाला उद्दिे न प्रश्न सवचािात आहात ? 

 श्री.प्रसाद लाड : सभापती महोदया, मी गहृ सवभाग आसण सहकाि सवभागाच्या 

संदभाथत प्रश्न सवचाित आह.े आमचा सिकािला हा प्रश्न आह.े मज ि सोसायटी 

कायद्यानसुाि संस्रे्ची नोंदणी किीत असताना तो मज ि असावा लागतो. ही बाब  
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श्री.प्रसाद लाड .... 

बंधनकािक असते. तयानंति तो मज ि आह ेसकंवा नाही, याबाबत मज ि संस्र्ा आसण 

कायद्यात कोणतीही तित द नाही. अिा परिसस्र्तीत संप णथ िाज्यातील मज ि संस्र्ा व 

तयांच्या सदस्यांवि गनु्ह ेदाखल किणाि आहात का ? सभापती महोदया, याप वी मुबैं 

बँकेची चौकिी किण्यात आली.  तयात  "No coercive action" ची तित द आह.े 

असे असताना दखेील सदि गनु्हा दाखल केला आह.े सदि गनु्हा िद्द किावा अिी 

आमची मागणी आह.े माननीय गहृ मंत्री यांना आम्ही सवचािणा किीत आहोत की, 

आपण आजच्या आज हा गनु्हा िद्द किणाि आहात का ? 

    ( सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलत असतात.) 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदया, अर्थसंकल्पीय असधवेिनामध्ये  सदनात 

अर्थसंकल्पावि चचाथ सरुु असताना सदनाचे माननीय सविोधी पक्षनेते यांच्यावि गनु्हा 

दाखल केला जातो. सिकािबद्दल यापेक्षा दसुिी ििमेची गोष्ट अस  िकत नाही. 

तयांच्यावि किासाठी गनु्हा दाखल केला ? ति तयांच्यावि जेवढे गनु्ह ेदाखल होत े

तया सवथ गनु्हयांबद्दल याच पोसलसांनी सवथ समिी करुन टाकली होती. पिंत ुतमु्ही 

दादासगिी करुन पोसलसांवि बळजबिी कितात व तयांच्यावि गनु्ह े दाखल किीत 

आहात. कािण ते तमुचे वाभाडे काढतात, तमुचे सचर्डे उडवतात. तमु्ही तोंड 

दाबण्याचा प्रयतन केला ति आम्ही तमुच्या अिा धमक्यांना व गनु्हयांना भीक 

घालणाि नाही. तमुची जेवढी लफडी व भानगडी असतील तया सदवसेंसदवस जास्त 

प्रमाणात बाहिे सनघाल्यासिवाय िाहणाि नाहीत. सविोधी पक्षनेतयांवि गनु्हा दाखल 

केल्यामळेु कोणाला असिुी आनंद होत असेल, तसेच  आज तयांना सपुात टाकल्याचा 

तमु्हाला आनंद होईल. पिंत ुउद्या तमु्ही सवथ जातयात येणाि आहते. आज िाज्यातील 

मज ि संस्र्ांमध्ये अनेक आमदाि, मंत्री, सजल्हा परिषदा, पंचायती ससमतयामधील 

लोक तसेच अनेक नगिसेवक आहते. तमु्हाला या सवांची लाईन सनसितपणे लावावी 

लागेल. अन्यर्ा आम्ही िांत बसणाि नाही. तसेच अर्थसंकल्पीय असधवेिन सरुु 

असताना माननीय सविोधी पक्षनेतयांवि गनु्हा दाखल करुन तमु्ही िडीचा डाव खळेत  
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       ( सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये घोषणा दते असतात.) 

श्री.सवनायक मेटे.... 

आहात. कािण माननीय सविोधी पक्षनेते िेतकऱ्यांची बाज  मांडत आहते. याउलट 

तमु्ही किपिन किीत आहात, भ्रष्टाचाि किीत आहात. किोनामध्ये सकती माणस े

मािली, कोसवड काळात तयांच्याकड न सकती भ्रष्टाचाि किण्यात आलेला आह े

याबाबत ते मासहती सांगत असल्यामळेु तमु्ही तयांच्यावि गनु्हा दाखल केला आह.े 

मुंबई महानगिपासलकेमध्ये तमु्ही सकती कोटी रुपये खाल्ले आहते...... 

 उप सभापती : आपण सवांनी िांत बसाव.े आता सन्माननीय सदस्य 

श्री.सदाभाऊ खोत यांनी आपले म्हणणे मांडावे. तयानंति मी िासनाला सांगेन की, 

याबाबत काही वस्तसुस्र्ती असल्यास ती सदनामध्ये सांगावी.  

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदया, अर्थसंकल्पीय असधवेिन सरुु 

असताना माननीय सविोधी पक्षनेतयांचा आवाज दाबता येतो का ? पिंत ुआम्ही 

सत्तेच्या जोिावि आवाज दाब  िकतो अिा प्रकािे वाईट पध्दतीने सिकािने आज 

वतथण क केलेली आह.े िाज्यात ग्रामीण भागांमध्ये अनेक मज ि सोसायटया अस न 

तयात चेअिमन व संचालक कोण आहते ?  

 

        यानंति श्री.गागिे..... 
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श्री.सदािाऊ खोि ..... 

जयाुंच्याकडे मजरूीचे काडड आह ेिे सुंचालक भकुं वा चेअरमन नाहीि. ग्रामीण िागाि 

मजरू राजकीय लोकाुंच्याच मजरू सोसायटया आहिे. त्या सोसायटीवर काम े

घेिल्याभशवाय त्याुंना कामे करिा येि नाहीि. मग असे असिाना माननीय भवरोधी 

पक्ष नेिे श्री.प्रवीण दरेकर याुंनी राजीनामा भदल्यानुंिर सोसायटीवरुन बँकेवर कस े

आले. यापवूीच्या अनेक घटना आहिे. 

(दोन्ही बाजचूे सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करीि असिाि.) 

 उप सभापती : सिागहृािील गोंधळसदृश पररभस्थिीि मला सिागहृाच े

कामकाज पार पाडण ेशक्य होि नसल्याने मी सिागहृाची बैठक २० भमभनटाुंसाठी 

स्थभगि करि.े 

 

 (सिागहृाची बैठक दपुारी १२.४० िे १.०० वाजेपयडि स्थभगि झाली.) 

     -------- 
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(स्थलितीनांतर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

 सभापती : प्रश्नोत्तिाचा तास संपलेला आह.े 

 डॉ.मसनषा कायंद े : सभापती महोदय,मला असतिय खदे वाटत आह ेकी, 

.....अडर्ळा.... 

 ( दोन्ही बाज चे काही सन्माननीय सदस्य जागवेि उभे िाहून एकाच वेळी 

बोलण्याचा प्रयतन किीत असतात.) 

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, या सभागहृाचे माननीय सविोधी पक्ष 

नेते यांच्यावि स डबधु्दीने कािवाई केलेली आह.े  या िाज्यामध्ये अनेक मज ि 

सोसायटीचे संचालक ह े िाजकीय पक्षाचे लोक आहते. तयामध्येही काँगे्रस-

िाष्ट्रवादीचे ८० टक्के लोक आहते. ८० टक्के काँग्रेस-िाष्ट्रवादीचे 

लोक.....(अडर्ळा) 

 ( दोन्ही बाज चे काही सन्माननीय सदस्य जागवेि उभे िाहून एकाच वेळी 

बोलण्याचा प्रयतन किीत असतात.) 

 डॉ.मसनषा कायंद े: सभापती महोदय, या सवधानपरिषदचेी एक गरिमा आह.े  

सवधानपरिषदचे्या सविोधी पक्ष नेतयांसवरुध्द एफआयआि दाखल केलेला आह.े  या 

सभागहृाच्या माध्यमात न महािाष्ट्रात कोणते सचत्र जात आह,े याचा सवचाि किण े

आवश्यक आह.े  सवधानपरिषदचेे सविोधी पक्ष नेते यांच्या सवरुध्द एफआयआि 

दाखल केला जात आह,े असे असताना दिेामध्ये कोणते सचत्र िंगसवण्याचा प्रयतन या 

सभागहृाच्या माध्यमात न होत आह े ? अिा पध्दतीने तयामळेु सभापती महोदय, 

सभागहृाचे कामकाज चाल  दतेा कामा नये.  .......अडर्ळा........सभापती 

महोदय,माननीय सविोधी पक्ष नेतयांना अटक किा.........(अडर्ळा)...... 

  

------------- 
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( दोन्ही बाज चे अनेक सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये येऊन एकसत्रतपणे घोषणा दते 

असतात. ) 

पृ.शी./मु.शी. : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलावि ठेवणे. 

 श्री.िाजेंद्र पाटील-यड्रावकि (सावथजसनक आिोग्य व कुटंुबकल्याण 

िाज्यमंत्री): सभापती महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सदनांक २९ माचथ,२०१६ िोजी 

सवधानपरिषद सभागहृात अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचेच्या वेळी ततकालीन 

मा.िाज्यमंत्री यांनी सदलेल्या आश्वासन क्रमांक २३८ च्या अनषुंगाने "स्र्ासनक 

स्विाज्य संस्र्ांच्या बाबतीत व सिव आिोग्य योजनेबाबतची मासहती" 

सभागहृासमोि ठेवतो. 

 सभापती : मासहती सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आली आह.े 

--------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) O - 81 

JCN/AKN/KTG प्रर्म श्री.गागिे 13:00 

 

 

(दोन्ही बाज चे अनेक सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये एकसत्रतपणे घोषणा दते असतात. ) 

पृ.शी./मु.शी.: धमाथदाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी 

किणे या संदभाथतील तदर्थ संयकु्त ससमतीचा 

अहवाल सादि किण े

 श्रीमती आसदती तटकिे ( सवधी व न्याय िाज्यमंत्री ) : सभापती महोदय, मी 

आपल्या अनमुतीने "धमाथदाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी किणे" या संदभाथतील 

तदर्थ संयकु्त ससमतीचा अहवाल सभागहृाला सादि किते. 

 सभापती महोदय, मुंबई सावथजसनक सवश्वस्तव्यवस्र्ा असधसनयम,१९५० च्या 

अंतगथत येणाऱ्या रुग्णालयांना ( ज्यात िशु्रषुालय, प्रस सतगहृ,दवाखाने सकंवा 

वैद्यकीय सहाय्यासाठी असणािे कुठलेही कें द्र यांचा समावेि होतो. ) िासनातफे 

दणे्यात आलेली सवलत, मदत, स ट, माफी, इतयासद आसण या रुग्णालयांमाफथ त 

सनधथन व समाजातील दबुथल घटकांतील रुग्णांसाठी िाख न ठेवण्यात आलेल्या खाटा, 

किण्यात येणािा औषधोपचाि, वैद्यकीय चाचण्या व तपासण्या, िस्त्रसक्रया 

इतयासदसंाठी किण्यात येणािा खचथ या संदभाथतील सखोल तपासणी करुन िासनास 

सिफाििी किण्यासाठी गसठत किण्यात आलेल्या तदर्थ ससमतीने सदनांक ४ व ५ 

फेब्रवुािी,२०१६ िोजी पणुे येरे् सदलेल्या भेटीसंदभाथतील अहवाल सभागहृास सादि 

किीत आह.े 

 सभापती : धमाथदाय खाजगी रुग्णालयांची तपासणी किणे या संदभाथतील 

तदर्थ संयकु्त ससमतीचा अहवाल सभागहृाला सादि झाला आह.े 

-------------- 
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( दोन्ही बाज चे अनेक सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये एकसत्रतपणे घोषणा दते असतात. ) 

पृ.शी./मु.शी.: सनयम ९३ अन्वये स चना 

 सभापती : माझ्याकडे आज िोजी सदनांक मंगळवाि सदनांक १५ माचथ,२०२२ 

िोजी प्राप्त झालेल्या स चनांपैकी मी मान्य केलेल्या स चना व तयाविील माझे सनणथय 

सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात येत आहते. 

( प्रेस : येरे् सनयम ९३ च्या स चना व तयाविील सनणथय जोडावेत.) 

---------- 
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( दोन्ही बाज चे अनेक सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये एकसत्रतपणे घोषणा दते असतात. ) 

"निलनिाालचत सन्मानननीय सदस्याांसाठी "पािामेंटरी ररसचा अँड टे्रलनांि 

इलन्स्टटयूट फॉर डेमॉक्रसीस"(PRIDE) या प्रलशक्षण सांस्थेतफे आयोलजत 

करण्यात आिेल्या अभ्यासििााबाबत घोर्णा 

 सभापती : नवसनवाथसचत सन्माननीय सदस्यांसाठी लोकसभा 

ससचवालयातील "पालथमेंटिी रिसचथ अँड रेसनंग इसन्स्टटय ट फॉि डेमॉक्रसीस"                        

(PRIDE) या प्रसिक्षण संस्रे्तफे संसद भवन, नवी सदल्ली येरे् संसदीय 

अभ्यासवगाथचे आयोजन सदनांक ५ व ६ एसप्रल,२०२२ िोजी किण्यात आले आह.े  

या अभ्यासवगाथसाठी समन्वयाची जबाबदािी िाष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महािाष्ट्र 

िाखा व सव.स.पागे संसदीय प्रसिक्षण कें द्र, सवधान भवन,मुंबई यांच्याकडे आह.े 

 या संसदीय अभ्यासवगाथत सहभागी होण्यासाठी ज्या सन्माननीय सदस्यांनी 

आपली नावे कळसवली आहते तयांनी सदनांक ५ व ६ एसप्रल,२०२२ िोजी लोकसभा 

ससचवालय, नवी सदल्ली येरे् होणाऱ्या या अभ्यासवगाथची नोंद घ्यावी. 

----------- 
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( दोन्ही बाज चे अनेक सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये एकसत्रतपणे घोषणा दते असतात. ) 

             लिशेर् उल्िेखाच्या सूचना 

 सभापती : आज  मंगळवाि,सदनांक    १५ माचथ,२०२२ िोजी म.सव.प. सनयम 

१०१ (अ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या सविेष उल्लेखाच्या स चनांपैकी मी मान्य 

केलेल्या सविेष उल्लेखाच्या स चना सदनाच्या पटलावि ठेवत आह.े  

------------------ 
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( दोन्ही बाज चे अनेक सन्माननीय सदस्य वेलमध्ये एकसत्रतपणे घोषणा दते असतात. ) 

 सभापती : अिा परिसस्र्तीत मला सभागहृाचे कामकाज चालसवणे अिक्य 

असल्यामळेु मी सभागहृाची बैठक आता सदवसभिाकरिता स्र्सगत किीत आह.े   

 सभागहृाची बैठक उद्या बधुवाि, सदनांक १६ माचथ,२०२२ िोजी सकाळी 

१०.०० वाजता पनु्हा भिेल.  सकाळी १०.०० ते ११.४५ वाजेपयंत सविेष बैठक 

होईल.  सदिहू  सविेष बैठकीत अर्थसंकल्पाविील सवथसाधािण चचाथ सतसिा व 

िेवटचा सदवस घेण्यात येईल.  तयानंति दपुािी १२.०० वाजता सभागहृाची सनयसमत 

बैठक भिेल. 

( सभागहृाची बैठक दपुािी १ वाज न ४ समसनटांनी बधुवाि,सदनांक १६ माचथ,२०२२ 

च्या सकाळी १० वाजेपयंत स्र्सगत झाली.) 

--------------- 

 

 

 


